
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 5 ประจําป 2566 

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

--------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

3. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 4. นายสุบนิ ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

6. นายกรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  7. นายสุพจน มูลบานดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 8. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 10. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 11. นางรัญจวน คําพชัิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นางสาวมทรีา สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 13. นายภัทร โลหติกาญจน สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 14. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 15.  นายบุญทรง ชุมแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 17. นางสาวพัชร ี ลออเลศิลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 18. นายเสรมิเกยีรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 20. นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 21. นายสุคนธ อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานชิกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นางสาวพชิญาพร พชิญววิัฒน       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 
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ผูเขารวมประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 4. นายนนทวัชร แสงเจรญิ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ผูเขารวมประชุม 

 1. พันจาอากาศเอกณัฐวุฒ ิสุวรรณรัตน ปลัดเทศบาล 

 2. นายกติตธิัช ตะโนร ี รองปลัดเทศบาล 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 4. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 

 5. นายวชิญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 6. นายอนุรักษ อุตยานะ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  

 7. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 8. นางสาววไิล วงศพรม หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

    รก.ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 

 9. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบรหิารการศกึษา 

 10. นางสาวสุกัลญา เรอืงรุง ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการศึกษา 

 11. นายวัชรพงศ วงศชุมภู ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 12. นายเอกรัตน สกุลประดษิฐ ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 13. นายสุชาติ เทพพรมวงศ หัวหนาฝายปกครอง 

 14. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายประสานงาน อปท. 

 15. นางสาวญาดา  ณ วงคจันทร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการ 

 16. นางเบญญาภา ตนกันยา นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

 17. นางสาวสกาวรัตน จันทรมาทอง นักประชาสัมพันธชํานาญการ   

  18. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 19. นางสาวมัทนา เทพฝน เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

 20. นายวรพงษ มาลัย ผูชวยธุรการ 

 21. นายสมหมาย ปกต ิ เทศกจิ 

 22. นายพทิักษ เส็งเพ็ง เทศกจิ 

 23. นายไพทัน ใจแกวแดง เทศกจิ 
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 24. นายวรพล ขติตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 25. นางสาวศริกิัญญา วงศวุฒิ คนงานสารบรรณ 

 26. นายธรีเดช แกวเปย คนงานประชาสัมพันธ 

 27. นายณฏฐพล พงษสรินิทร คนงานประชาสัมพันธ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงานเทศบาล และผูเขารับฟง

การประชุมทุกทาน การประชุมในวันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําป 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางที่ลงชื่อเขารวมการประชุมและอยูในที่ประชุม

แหงนี้แลว มีจํานวน 17 ทาน ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ทานประธานฯ 

นัดหมายแลว กระผมจึงขอเรียนเชิญทานสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขึ้นจุด

ธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระตอไป เรยีนเชิญครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําป 2566 ในนามสภาเทศบาลนครลําปางขอตอนรับ

ทุกทานที่มารวมประชุมและรับฟงการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ดวยความยินดยีิ่ง กอนที่จะ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงกรณีนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

มอบหมายผูแถลงขอเท็จจรงิและอภิปราย ช้ีแจงหรอืแถลงญัตตติอสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง ขอเรียนแจงการมอบหมายผูแถลงขอเท็จจริง และอภิปรายช้ีแจง หรอืแถลง

ญัตตติอสภาเทศบาลนครลําปางตามหนังสือเทศบาลนครลําปาง ดังนี้ 

หนังสอื 

ที่ ลป 52001/4791               สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

18  กันยายน  2566 

เรื่อง  มอบหมายผูแถลงขอเท็จจรงิ และอภปิราย ช้ีแจง หรอืแถลงญัตต ิตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถงึ หนังสอืสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/168 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 
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ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 5 ประจําป 2566 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

เพื่อใหการประชุมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ขาพเจา นายกติต ิจวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายให ปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการสํานัก/กองตาง ๆ เปนผูแถลงขอเท็จจริง และใหรองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบสํานัก/

กองตาง ๆ เปนผูอภปิรายช้ีแจงหรอืแถลงญัตต ิและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 - นางสาวดวงเดอืน  ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

กติต ิ จิวะสนัตกิาร 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

จึงเรียนแจงใหทีป่ระชุมไดรับทราบ จากนี้ไปกระผมขอนําเรยีนทานประธานไดดําเนนิการประชุมตาม

ระเบยีบวาระเปนลําดับตอไป ขอบคุณครับ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

- ไมมี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3

ประจําป 2566 วันอังคารท่ี 29 สงิหาคม 2566 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 

ประจําป 2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือไมครับ ไมมีทานใดจะ

แกไขนะครับ เมื่อไมมี ตอไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกทานใดรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2566 วันอังคารที่ 

29 สงิหาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง รับรองรายงานการประชุม 

จํานวน 20 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมรับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ไมรับรองรายงาน

การประชุม  ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุม จํานวน 20 เสยีง ไมรับรองรายงานการประชุม ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 จํานวน 20 เสียง , ไมรับรอง

รายงานฯ ไมมี , งดออกเสียง จํานวน 1 คน (ประธาน) (นายบุญทรงฯ , นางสาวอมลยาฯ ไมอยูในที่

ประชุม) 

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 4 

ประจําป 2566 วันศุกรที่ 8 กันยายน 2566 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบยีบวาระที่ 2 ขอ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 

วันศุกรที่ 8 กันยายน 2566 เนื่องจากอยูระหวางการตรวจทานและสงคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมตรวจพจิารณา จงึขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมไปในคราวถัดไปครับ  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  3 กระทูถาม     

- ไมมี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี – 
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ระเบยีบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ี

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาท่ี บรเิวณช้ัน 1 

อาคารหอปูมละกอน เปนเงินจํานวน 1,800,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บรเิวณช้ัน 1 อาคาร

หอปูมละกอน เปนเงนิจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ  

 นายกติต ิ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ      

พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน 

เปนเงินจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ          

พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เปนเงิน

จํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้น

ตอไปอีก โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เปนเงิน

จํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัตใิหโอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ 

บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เปนเงินจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2566 เมื่อวนัที่ 
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29 สิงหาคม 2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกลาวยังมคีวามจําเปนตองดําเนนิการตอไป เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาล

นครลําปางตอไปอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป  

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561      

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณทีี่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง ยังมไิดกอหนี้ผูกพัน แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา

ทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหอง

ทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เปนเงินจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลาน

แปดแสนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว 

ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.1 สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณช้ัน 1 

อาคารหอปูมละกอน เปนเงนิจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 19 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหกันเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 



8 
 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหอง

ทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เปนเงนิจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลาน

แปดแสนบาทถวน) จํานวน 19 เสียง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงหองทํางานกองการเจาหนาที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร

หอปูมละกอน เปนเงินจํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) จํานวน 19 เสียง, ไมอนุมัติ 

ไมม,ี งดออกเสียง 2 คน (ประธาน , นายณัฐกติติ์ฯ) (นางสาวอมลยาฯ , นายสุคนธฯ ไมอยูในที่ประชุม)  
 

 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ี

ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดกิารสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) เนื่องจากไดรับหนังสือจากผูบริหารตามหนังสือ

เทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52007/4780 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ขอแกไขขอความในญัตต ิหนาที่ 2 

ตารางรายการที่เสนอขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม) เนื่องจากระบุ

จํานวนงบประมาณสลับโครงการกัน ลําดับ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง งบลงทุน/

คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสาธิต

การตลาดเทศบาลนครลําปาง ขอความเดิม งบประมาณ 1,990,000 บาท ขอแกไขเปน งบประมาณ 

700,000 บาท และลําดับ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง งบลงทุน/คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงหองทํางานกองสวัสดิการสังคม 

ขอความเดมิ งบประมาณ 700,000 บาท ขอแกไขเปน งบประมาณ 1,990,000  บาท ซึ่งพจิารณาแลวเห็น

วา เปนการแกไขขอความในญัตติอันเปนสาระสําคัญ และญัตตินั้นไดบรรจุเขาระเบียบวาระแลว การ

แกไขตองไดรับความยนิยอมจากที่ประชุม ฉะนัน้ จะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ซึ่งผมพจิารณาแลว ตอนนี้ครบ

องคประชุมนะครับ สมาชิกฯ ทานใดยนิยอมใหแกไขขอความในญัตต ิโปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ยนิยอมใหแกไขฯ จํานวน 21 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกฯ ทานใดไมยินยอมให

แกไขขอความในญัตต ิโปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมยินยอมใหแกไขฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ยินยอมใหแกไข

ขอความในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 2,690,000 บาท 

(สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) หนาที่ 2 ตารางรายการที่เสนอขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาล

นครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม) ลําดับ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง งบลงทุน/

คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสาธิต

การตลาดเทศบาลนครลําปาง  ขอความเดิม งบประมาณ 1,990,000 บาท แกไขเปน งบประมาณ 

700,000 บาท และลําดับ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง งบลงทุน/คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงหองทํางานกองสวัสดิการสังคม 

ขอความเดิม งบประมาณ 700,000 บาท แกไขเปน งบประมาณ 1,990,000  บาท  จํานวน 21 เสียง 

ไมยนิยอมแกไขฯ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสียงนะครับ  

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมใหแกไขขอความในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงนิ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม 

จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) หนาที่ 2 ตาราง

รายการที่เสนอขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม) ลําดับ 1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง งบลงทุน/คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง  ขอความเดิม งบประมาณ 

1,990,000 บาท แกไขเปน งบประมาณ 700,000 บาท และลําดับ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง งบลงทุน/คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุง

หองทํางานกองสวัสดิการสังคม ขอความเดิม งบประมาณ 700,000 บาท แกไขเปน งบประมาณ 

1,990,000 บาท จํานวน 21 เสียง , ไมยินยอมแกไขฯ ไมมี , งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นางสาวอมลยาฯ 

ไมอยูในที่ประชุม)  

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ลําดับตอไป ขอเชิญผูบริหาร

เสนอญัตตติามที่ไดรับความยนิยอมจากที่ประชุมฯ ใหแกไขครับ 

 นายกติต ิ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตต ิ

 เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ        

พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงนิจํานวน 2,690,000 บาท (สองลาน

หกแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 2,690,000 บาท (สองลาน

หกแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จํานวน 2 รายการ เปนเงนิจํานวน 2,690,000 บาท (สองลาน

หกแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

เหตุผล 

       เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน                

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสาธิต

การตลาดเทศบาลนครลําปาง และโครงการปรับปรุงหองทํางานกองสวัสดิการสังคม ในคราวประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จได ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ซึ่งรายการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพือ่สรางสภาพแวดลอมที่ด ีเหมาะสม

และปลอดภัยตอการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงนิ

ตอสภาเทศบาลตอไปอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายการที่เสนอขออนุมัตกิันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง (กองสวสัดกิารสังคม) 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

กรณีไดรับอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

1 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา/งาน

กอสราง 

งบลงทุน/คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสาธติการตลาด

เทศบาลนครลําปาง 

700,000  สภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติ

ใหโอนลดเงินงบประมาณ

รายจาย   ไปตัง้จายเปน

รายการใหม เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2566 จึงยังไม

สามารถดําเนนิการกอหนี้

ผูกพันไดทันภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2 แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา/งาน

กอสราง 

งบลงทุน/คาที่ดินและสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

 

โครงการปรับปรุงหองทํางานกองสวัสดกิาร

สังคม 

1,990,000 

                                                                                                    รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,690,000  
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ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณทีี่มรีายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง ยังมไิดกอหนี้ผูกพัน แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ        

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยเวลาหนึ่งป...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน   

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการ

สังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตาม

หลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 
 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว 

ครบองคประชุม ในญัตต ิขอ 5.2 สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินคาที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้

ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 21 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหกันเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดกิารสังคม 

จํานวน 2 รายการ เปนเงินจํานวน 2,690,000 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) จํานวน 21 เสียง 

ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

12 
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มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ เปนเงนิจํานวน 2,690,000 บาท 

(สองลานหกแสนเกาหมื่นบาทถวน) จํานวน 21 เสียง, ไมอนุมัติ ไมมี, งดออกเสียง 2 คน (ประธาน, 

นายณัฐกติติ์ฯ)  

 

 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี

ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 

6 รายการ เปนเงินจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี

ยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ 

เปนเงนิจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ  

  นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื ่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที ่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ เปนเงิน

จํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน)  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน                

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ เปนเงินจํานวน 

8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จํานวน 6 รายการ เปนเงินจํานวน 

8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) 
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เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ระบบ 

และไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปน

รายการใหมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 4 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เพื่อปรับปรุง

หองทํางานและหองประชุม จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงินจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสน

สี่หมื่นบาทถวน) แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ซึ่งรายการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

และการปฏิบัติงานไปสูระบบดิจิทัล และเพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัตกิันเงนิตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอีก

ไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายการท่ีเสนอขออนุมัตกินัเงนิตอสภาเทศบาลนครลําปาง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ

(บาท) 

เหตุผล 

กรณไีดตั้งงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร 

หรอือเิล็กทรอนกิส 

ระบบการเช่ือมโยงขอมลูขนาดใหญ 

(Big data) และระบบคลงัขอมลู  

จํานวน 1 ระบบ 

500,000 ลําดับที ่1 - 3 อยูระหวาง

ดําเนนิการจัดทําขอบเขตของงาน 

(TOR) และราคากลาง  

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร 

หรอือเิล็กทรอนกิส 

ระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนกิส 

(e-document) จํานวน 1 ระบบ 

200,000 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/ 

ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร 

หรอือเิล็กทรอนกิส 

ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภาพ           

การใหบริการและพัฒนาเมอืงสูสังคมยุค

ดจิทิัล จํานวน 1 ระบบ  

4,900,000 

กรณไีดรับอนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงหองทํางานเปน

หองควบคุมระบบเครอืขาย (Server Room) 

220,000 สภาเทศบาลนครลาํปางอนมุตัใิห

โอนลดเงนิงบประมาณรายจาย 

ไปตัง้จายเปนรายการใหม เมือ่

วันที่ 8 กันยายน 2566  

จงึไมสามารถดําเนนิการ 

กอหนี้ผูกพันไดทันภายใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงหองประชุมชัยพฤกษ ช้ัน 4 

เปนหองปฏบิัตกิาร Smart IT 

720,000 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงหองทํางานกองยุทธศาสตร 

และงบประมาณ ช้ัน 4 

1,900,000 

                                                                                                    รวมเปนเงนิจํานวน 8,440,000  
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ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน     

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ      

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...”  

        ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณอนุมัติกันเงิน       

ค าคร ุภ ัณฑ ค าที ่ด ินและสิ ่งก อสร าง กรณีย ังม ิได ก อหนี ้ผ ูกพ ันในป งบประมาณ พ.ศ. 2566                      

ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ เปนเงินจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสน      

สี่หมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จวิะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว 

ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.3 สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 

6 รายการ เปนเงนิจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 21 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหกันเงินฯ 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกอง

ยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ เปนเงนิจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่น

บาทถวน) จํานวน 21 เสยีง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

16 
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มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 6 รายการ 

เปนเงินจํานวน 8,440,000 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) จํานวน 21 เสียง , ไมอนุมัติ ไมมี , 

งดออกเสยีง 1 คน (ประธาน) (นายณัฐกิตติ์ฯ ไมอยู) 

 

 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี

ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงิน

จํานวน 14,122,000 บาท  (สบิสี่ลานหน่ึงแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน 

14,122,000 บาท  (สบิสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน  14,122,000 บาท  

(สบิสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน)  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน 14,122,000 บาท 

(สิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง แตมี

ความจําเปนตองใชจายเงนินัน้ตอไปอกี จํานวน 16 รายการ เปนเงนิจํานวน 14,122,000 บาท (สบิสี่ลาน

หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) 
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เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 7 รายการ และ

ไดรับอนุมัติใหโอนลดงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง คาทีด่นิและสิ่งกอสราง จํานวน 9 รายการ ในคราว

การประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ซึ่งรายการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อใหการบริการสาธารณะตาม

ภารกจิและอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง เกิดประโยชน

ตอประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป  รายละเอยีดดังนี้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

กรณไีดตั้งงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/

ครุภัณฑไฟฟาและวทิย ุ

โคมไฟสนามพรอมเสา 

 

5,076,000 อยูระหวางการพจิารณาของ

คณะกรรมการกําหนด

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

และกําหนดราคากลาง 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนกําแพงเมอืง 

ซอยขางบานเลขที่ 52 ถึงบานเลขที่ 90/1 

766,000 อยูระหวางคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางรอบ 2 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนชางแตม  

ซอยขางบานเลขที่ 5 ถึงบานเลขที่ 11/1 

699,000 ไมมผีูยื่นเสนอราคา สงคืน 

เพื่อทบทวนราคากลาง 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาคราวนอย 

ซอย พ.อุทศิ ตัง้แตบานเลขที่ 158/4 ถึงบานเลขที่ 158/20 

585,000 อยูระหวางการทําราคากลาง 

5 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนทาคราวนอย 

ซอยมโีชค ตัง้แตบานเลขที่ 150/2 ถึงบานเลขที่ 185/19 

568,000 อยูระหวางการทําราคากลาง 
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ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

6 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนวังขวา ตัง้แต

บานเลขที่ 150/1 ถึงบานเลขที่ 190/1 

 

513,000 อยูระหวางคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางรอบ 2 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ถนนวังโคง  

ซอยขางบานเลขที่ 49/1 ถึงบานเลขที่ 47 

 

690,000 อยูระหวางคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางรอบ 2 

กรณไีดรับอนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คากอสราง

สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางรางระบายน้าํ ค.ส.ล. ถนนภายใน 

ตลาดอัศวนิ ขางลานทองพลาซา 

200,000 สภาเทศบาลนครลาํปาง

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณรายจาย  

ไปตัง้จายเปนรายการใหม 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 

จงึไมสามารถดําเนนิการ 

กอหนี้ผูกพันไดทันภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

9 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซุมประตูทางเขาเมอืงเกา บรเิวณ

สะพานทามะโอ 

650,000 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา  

ถนนสุขสวสัดิ ์ซอย 3/3 

628,000 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนทพิยวรรณ 

ตัง้แตบานเลขที ่144 ถึงบานเลขที่ 128 

620,000 
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ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

12 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทางเทา ถนนราชบุตร ตัง้แต

หนาวดับุญยนื ถึงบานเลขที ่40 

899,000 สภาเทศบาลนครลาํปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงนิ

งบประมาณรายจาย  

ไปตัง้จายเปนรายการใหม  

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 จงึ

ไมสามารถดาํเนนิการ 

กอหนี้ผูกพันไดทันภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

13 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ถนนเมง็ราย  

ซอย 4 ตัง้แตบานเลขที่ 24 ถึงบานเลขที ่354 

384,000 

 

14 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและบอพัก ถนนศริินาวนิ  884,000 

15 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ถนนไฮเวย

ลําปาง - งาว ซอยขางบริษัทวริิยะประกันภยั 

634,000 

16 อุตสาหกรรมและการโยธา/

งานกอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง/คาปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงทางเทาถนนฉัตรไชย ฝงสํานักงาน

เทศบาลนครลาํปาง ตัง้แตบานเลขที่ 272/7-8 ถึง 

สถานธนานุบาล เทศบาลนครลําปาง 

326,000 

   รวมเปนเงนิจาํนวน 14,122,000  



 
 
 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561       

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี

ความจําเปนตองตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่น ไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...”  

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน 

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 16 

รายการ ของสํานักชาง เปนเงินจํานวน 14,122,000 บาท  (สิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ีสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ในญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน 14,122,000 บาท 

อยากจะฝากทานประธาน ถงึฝายบรหิารนดิหนึ่งวา อยากทราบคาํจํากัดความ เพื่อจะไดไปประกอบการ

พิจารณาอนุมัติใหกันเงินเรื่องนี้นะครับ คําจํากัดความของญัตตินี้ อยูในขอที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา/งานกอสราง เหตุผล “อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด” คําวา  

“คณะกรรมการกําหนด” หมายถึงกรรมการชุดไหน อะไร ยังไง ขอทานประธานโปรดไดแจงทาน

ผูบริหารไดแจงวา คณะกรรมการชุดนี้หมายถึงอะไร ขอ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งาน

กอสราง โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนกําแพงเมืองซอยขางบานเลขที่ 52 ถึงบานเลขที่ 90/1 ใน

เหตุผล “อยูระหวางคณะกรรมการกําหนดราคากลางรอบสอง” อยากทราบคําอธิบายคําจํากัดความ

หมายถงึอะไรครับ ขอที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง รายการ โครงการปรับปรุง
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ถนนและทอระบายน้ํา ถนนชางแตมซอยขางบานเลขที่ 5 ถึงบานที่ 11/1 ไดงบมาทั้งสิ้น 699,000 บาท 

เหตุผล “ไมมีผูยื่นเสนอราคา สงคืนเพื่อทบทวนราคากลาง” อยากทราบวา ไมมีผูยื่นเสนอราคาเปน

เพราะอะไร หรือราคากลางเปนอยางไร อยากทราบคําอธิบายคําจํากัดความนี้ดวยครับ ขอ 4 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง รายการ โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายน้ําถนนทาคราวนอย 

ซอย พ.อุทิศ ตั้งแตบานเลขที่ 158/4 ถึงบานเลขที่ 158/20 งบประมาณ 585,000 บาท “อยูระหวาง

การทําราคากลาง” อยากทราบคําวา ราคากลางนี้คืออะไร อยากใหทานประธานแจงใหผูบริหารถึง

ขอสงสัยตรงนี้และคําจํากัดความนี้เพื่อประกอบการพจิารณาดวยครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม

ครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง เรียนทานประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขอเสริมผูอภิปรายเมื่อสักครูนะครับ กรณีที่ชุมชนชางแตมครับ งบประมาณมีแลว โครงการเรียบรอย

หมดแลว เพียงแตวาขาดผูประมูลนะครับ และถนนเสนนี้จากการที่ผมเปนคนในพื้นที่ คือ ถนนนี้ดี 

สมบูรณพรอมหมด เพียงแตทอระบายน้ําอุดตัน กรณีที่อุดตันก็เคยประสานทางชางไปชวยแกไขแลว 

แลวแกไขอะไรไมได เพราะวาไมไดมีการบํารุงรักษาตั้งแตเริ่มทํามาก็วาไดครับ และประกอบกับชุมชน

ชางแตม ผูประกอบการสวนมากจะตมไก เชือดไกนะครับ ก็มีไขมันเขาไปอุดตันครับ ขนาดรถไปทะลวง

ยังเขาไมได ทอก็สมบูรณแบบนะครับ เพียงแตทอมีไขมันไปอุดตันและรถไมสามารถที่จะทะลวงออกไป

ทางทอระบายน้ําใหญได อกีประเด็นหนึ่งครับ จากสามแยกหนาวัดชางแตมจะเปนทอน้ํารวม แตละซอย

ออกมาจะไปอยูตรงกลาง เพราะน้ําตีคืนกลับมาแลวไมไหลลงสูแมน้ําวัง ประกอบกับตรงนั้นอาจจะเปน

ที่ตํ่ากวาเพราะทอตรงนี้จะผานหนาวัดพระแกวนะครับ จากการที่ผมสังเกตที่น้ําเขามา มันจะตีคืน

เขามาตรงกลางทอ พอน้ําไมไหลเนิ่นนานก็เกดิการกอตัวของไขมันอยูตรงนั้น จนไมสามารถที่จะทะลวง

ออกไปไดจน ณ วันนี้ ทานสมาชิกสภาฯ ทานวันชนะ สุวรรณเนตร ที่เอามาลงในกลุมไลน ปญหาก็คือ

น้ําไหลไมได เกิดการอุดตันจากทอระบายน้ํานะครับ ก็อยากจะใหทางเจาหนาที่ และทางฝายบริหาร

มองประเด็นการบํารุงรักษาเรื่องทอระบายน้ําตรงนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  มีทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมี 

ขอเชิญผูบรหิารตอบคําถามของสมาชิกสภาครับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรยีนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกยีรต ิกระผม นายกติต ิจวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในประเด็นที่ทานสมาชิกสภา ศักดิ์ชัย หงษใจสี 

ไดสอบถามเรื่องของราคากลาง คือ เวลาเราจะทําโครงการก็จะมีชางไปสํารวจและออกแบบ ไมวาจะ

เปนถนน ทอระบายน้ํา หรือสาธารณูปโภคใด ๆ  ก็ตาม ออกแบบมาแลว เราก็จะขออนุมัติแบบวาถูกตองไหม 
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เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม พออนุมัติแบบเสร็จก็จะทําราคา หมายถึงการประมาณราคาของ

โครงการ ซึ่งโดยหลักการของการประมาณราคา เขาก็จะมีระบบที่ควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง ก็จะ

นําเขาระบบวามาตรฐานของราคางานนี้เปนเทาไหร จะมสีตูรของกรมบัญชีกลางที่เขากําหนดมาเรียกวา 

ลงระบบ e-GP นะครับ ซึ่งสวนหนึ่งราคาของวัสดุก็จะอิงตามราคาของพาณิชยจังหวัด ปญหาที่เกิดขึ้น

บอย ๆ ก็คือวา ราคาของพาณิชยจังหวัดของบานเราไมคอยอัปเดต หมายถึงวา ราคา ณ ปจจุบัน ก็ไม

เปนปจจุบัน บางทียังเปนราคาของสองเดือนที่แลว สามเดือนที่แลว ซึ่งทําใหราคาวัสดุคอนขางตํ่า 

ประกอบกับชางของเราคอนขางมีความระมัดระวังในการที่จะถูกตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ บางที

การคดิราคาก็จะคอนขางระวังมาก จงึทําใหบอยครัง้หลาย ๆ ครัง้ราคาคอนขางตํ่า พอราคาคอนขางตํ่า

ก็เปนที่มาของโครงการที่ไมมีผูมายื่นเสนอราคา เพราะวาผูประกอบการที่จะมาเอางานเขาดูแลววา

ทํายาก และก็อาจจะไมเหลือกําไร หรือกําไรนอยไมคุมคา เขาก็เลยไมอยากจะมาทํา พอไมมีคนยื่นก็

ตองกลับไปทบทวนราคากลาง อันนี้ก็เปนที่มาวาทําไมถึงตองทบทวนราคากลางหรือวากําหนดราคา

กลางรอบ 2 ซึ่งจริง ๆ ผมก็ไดกําชับไปหลายครั้ง เพราะวาจะเสียโอกาส บางทีบางโครงการเปนเรื่องที่

เรงดวนแลวก็คางมานาน เรื่องการระมัดระวังเรื่องราคานี้เปนเรื่องดีเพราะวา อยางนอยเราทํางานเราก็

ตองสบายใจวาไมมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น แตก็จะย้ําเสมอวาถาเราเจตนาดี เจตนาบริสุทธิ์ เราก็ทําไป

ตามที่ควรจะเปน ถาราคากลางตํ่าไปก็มาดูวาเปนเพราะอะไร อยาใหเกิดเหตุการณแบบนี้บอย ๆ อยาง

ที่ผมเรียนวา เสียโอกาส สวนเรื่องของคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จะขอให

ผูอํานวยการฯ วัชรพงศ ชวยใหรายระเอยีดเพิ่มเตมินะครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายวัชรพงศ วงศชุมภู 

นายวัชรพงศ  วงศชุมภู  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง เรียนทานประธานทีเ่คารพ

และผูรวมประชุมทุกทาน กระผม นายวัชรพงศ วงศชุมภู ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง ในเรื่อง

ของการทําราคากลาง ในสวนกอสรางก็ดําเนินการตามระเบยีบนะครับ ในสวนของที่มผูียื่นราคา รอบ 2

ที่เราไดประเมินราคากลางรอบ 2 รอบแรกเราไดเขาสูกระบวนการของการจัดซื้อจัดจางไปเรียบรอย

แลวนะครับ แลวไมมีผูมายื่นแบบ ยื่นราคานะครับ ก็ตองกลับเขาไปดูราคากลางใหม ซึ่งอาจจะเปน

เพราะเหตุผลที่นอกเหนือจากการยื่น เพราะวาชวงนี้ในสวนของผูประกอบการคอนขางที่จะนอย อาจ

เปนเพราะวาแตละหนวยงานไดมีงบประมาณออกจํานวนมาก จึงทําใหทางผูประกอบการมีความสนใจ

ที่จะรับงานจากหนวยงานอื่น ซึ่งบริบทคอนขางที่จะงายกวานครลําปาง จึงทําใหผูประกอบการที่จะ

สนใจเขามาทํางานในสวนของนครลําปางมีนอยนะครับ ในสวนนี้จึงทาํใหเราตองกลับเขามาทาํราคา

กลางใหมอีกรอบ และในสวนของขอ 2 ที่บอกวา ราคากลางทั้งหมดยอนกลับมาสูสวนควบคุมการ

กอสรางอีกครั้งหนึ่งกเ็ปนเหตุผลอันเดยีวกันครับ อกีอยางหนึ่งครับ โครงการที่อยูระหวางการทําราคา

กลางใหมและอยูระหวางการดําเนนิการจัดทําราคากลาง ในเทศบัญญัตขิองป พ.ศ. 2566 ทุกโครงการ

เราไดดําเนินการเสร็จนะครับ อยูในขั้นตอนของการสงใหพัสดุทุกโครงการเรียบรอยแลวในสวนที่

ตองบอกวาอยูระหวางการทําราคากลาง ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ผมรับฟงมาก็หมายความวา 

ที่ไมมีคนประมูล เนื่องจากวาผูรับจางสามารถที่จะเลือกรับงานที่อื่นไดดีกวา จึงไมมายื่นซองที่นี่ใชไหม

ครับ 

นายวัชรพงศ วงศชุมภู  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง คือ ในสวนของการทําราคากลาง

ของเราทําตามระเบียบของพาณชิย คลายราคากลางของพานิชยจังหวัดและของสวนกลางนะครบั 

ราคากลางก็จะเหมอืนกันหมดทัง้ในจังหวัดและทั้งประเทศ และในสวนของรายละเอยีดชวงนี้คือ อาจจะ

เปนเหตุผลภายนอกซึ่งไมมผูีมายื่นแบบเสนอราคาของเรา เพราะวาชวงนี้งบประมาณออกเยอะ และงาน

ออกเยอะ และอยูในชวงของตลาดแรงงานขาด ชวงของการทํานา ประมาณนี้ครับ ผูรับจางเลยมโีอกาส

ที่จะเลอืกเยอะ เลยทําใหสวนตรงนี้อาจจะขาดผูรับจางไปบาง แลวกระบวนการนี้ในเมื่อไมมผูีมายื่นแบบ

ก็ตองยอนกลับมาเขาสูกระบวนการของการกําหนดราคากลางใหม ซึ่งราคากลางนี้ มีอายุหนึ่งเดือน 

กระบวนการทางพัสดุเกินหนึ่งเดือนก็ตองกลับมาทบทวนราคากลางใหมเพื่อเสนอเขาพัสดุ เพื่อจัดซื้อ

จัดจางใหม ประมาณนี้ครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง หมายความวาราคากลางใหมนี้

มโีอกาสที่จะปรับสูงขึ้น 

นายวัชรพงศ วงศชุมภู  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง ครับ อยูในชวงเวลา

หนึ่งเดือนครับ เพราะวาราคาพัสดุภายในหนึ่งเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของ

พาณชิยจังหวัดและถาไมมกีารเปลี่ยนแปลงก็คงเดมิ ถามกีารเปลี่ยนแปลงก็ทบทวนใหมครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ไดรับ

ฟงจากฝายบริหารและพอเขาใจ แตยังติดใจครับทานประธานครับ ตรงหนาที่ 2 ลําดับที่ 3 แผนงาน

อตุสาหกรรมการโยธา/งานกอสราง โครงการปรับปรุงถนนและทอระบายถนนชางแตม ซอยขางบานเลขที่ 

5 ถึงบานเลขที่ 11/1 งบประมาณ 699,000 บาท ซึ่งในเหตุผลขอกันเงินมา คือ “ ไมมีผูยื่นเสนอราคา 

สงคืนเพื่อทบทวนราคากลาง “ ผมก็อยากจะถามทานประธานถึงผูบริหารวา งบประมาณมีอยู 

699,000 บาท ถาทํางบประมาณใหม ราคากลางใหม ก็ราคานี้หรอืครับ ถาลดราคาลงก็ยิ่งไมมใีครมายื่น 

แตถาเพิ่มผมก็อยากจะถามเปนความรู และใหสมาชิกสภาฯ ไดรับรูไปพรอมกัน เพื่อรวมกันพิจารณา

กันเงินในญัตตินีว้า ถาจะเพิ่มเงินอีกจะเอาเงินสวนไหนมาเพิ่ม หรือจะตองขอสภาฯ เพื่อใหงานเปลี่ยน 

เงินเปลี่ยน อะไรใหมถงึจะขอเพิ่มไปได หรอืตองยนืยันราคาเดิมแบบนี้ เพราะโครงการนี้ พูดตรง ๆ ครับ 

ผมเขาไปใกลชิดกับชุมชนนี้บอยครั้ง ขออนุญาตเอยนามครับ  ทาน สท. วันชนะ สุวรรณเนตร ก็ลงไป

แกไขน้ําทวมทุกที ทานก็โทรศัพทมาหาผม สวนตัวผมอยูเขต 2 แตก็มีความใกลชิดเพราะเราเปน

สมาชิกสภาฯ เราไมไดดูเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง เพราะคําวาสมาชิกสภาฯ จะตองดูแลทั้งเทศบาลนครลําปาง 
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ก็เลยคลุกคลีตรงนี้ไดไปดู ไปเห็น ตั้งงบประมาณเสร็จก็ไดไปอธิบายกับทาน สท. วันชนะ สุวรรณเนตร 

ไดงบประมาณเรียบรอยแลว แตพอถงึเวลาจริงไมมีคนมายื่นเสนอราคา ถาจะเพิ่มเงนิเขาไป จะเพิ่มแบบไหน 

อะไรอยางไร หรอืถาจะลดเงิน จะแกแบบ จะแกไข อะไรอยางไร จะมีแนวทางอยางไรครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ทานผูอํานวยการฯ ไดอธิบาย 

และทานรองฯ กิตติ ก็ไดอธิบายชัดเจนแลวนะครับ เพราะทุกอยางเปนราคาตามที่สวนกลางกระทรวง

พาณิชยกําหนดนะครับ ถาไมมีคนมาประมูลก็ตองมาทบทวนใหม ตามที่ทานผูอํานวยการฯ บอก 

ระยะเวลาที่ผานมา ถามีราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น ก็จะปรับราคาเพิ่มให เราก็ตองทําตามหลักเกณฑนะครบั 

มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื ่อไมมี ผมจะขอมติที ่ประชุมนะครับ และผม

พิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.4 สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง กรณยีงัมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ 

เปนเงนิจํานวน 14,122,000 บาท  (สบิสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 19 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหกันเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง 

จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน 14,122,000 บาท (สิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) 

จํานวน 19 เสียง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 16 รายการ เปนเงินจํานวน 

14,122,000 บาท (สิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) จํานวน 19 เสียง , ไมอนุมัติ ไมมี , 

งดออกเสียง 4 คน (ประธาน , นายณัฐกติติ์ฯ , นายเกษมฯ , นายสุคนธฯ)  

 

 5.5 ญัตต ิเรือ่ง เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงินคาครุภัณฑ คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหน้ีผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงิน

จํานวน 2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 
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 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี

ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงิน

จํานวน 2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

 เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

  ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล              

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 2,315,000 บาท             

(สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

เหตุผล 

       เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อจายเปนคาจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และไดรับ

อนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 

ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 

8 กันยายน 2566 เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติงานและจัดซื้อครุภัณฑ รวมเปนเงินจํานวน 2,315,000 บาท 

(สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลว

เสร็จได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งรายการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขอ

อนุมัตกิันเงนิตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป รายละเอยีดดังนี้  



 
 

 

รายการที่เสนอขออนุมัตกิันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง (สํานักปลัดเทศบาล) 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

กรณไีดรับตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1 บรหิารงานท่ัวไป/งาน

บริหารทั่วไป 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/ครุภัณฑ

คอมพวิเตอรหรอือเิล็กทรอนกิส 

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส 250,000 ยังไมไดดําเนนิการเนื่องจาก

ปจจุบันเทศบาลฯ อยูระหวางการ

ทดลองใชระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนกิสของสาํนักงาน

พัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องคการ

มหาชน) 

กรณไีดรับอนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

2 บรหิารงานท่ัวไป/งาน

บริหารทั่วไป 

งบลงทนุ/คาครุภัณฑ/ครุภัณฑ

คอมพวิเตอรหรอือเิล็กทรอนกิส 

- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 

1 เครื่อง 

- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA จํานวน 

2 เครื่อง 

75,000 สภาเทศบาลนครลาํปาง อนุมตัใิห

โอนลดเงนิงบประมาณรายจาย   

ไปตัง้จายเปนรายการใหม เมือ่วันที่ 

8 กันยายน 2566 จงึยังไมสามารถ

ดําเนนิการกอหนี้ผูกพันไดทนั

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 อุตสาหกรรมและ

การโยธา/งาน

กอสราง 

งบลงทนุ/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/          

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

 

โครงการปรับปรุงหองปฏบิตังิาน 

สํานักปลดัเทศบาล 

1,990,000 

                                                                                                    รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 2,315,000  
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ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน              

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ        

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยเวลาหนึ่งป...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน   

คาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 2,315,000 บาท (สองลานสามแสน

หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว 

ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.5 สมาชิกทานใดอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ 

เปนเงนิจํานวน 2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 16 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิหกันเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานัก

ปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพัน

บาทถวน) จํานวน 16 เสียง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 
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มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 

2,315,000 บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) จํานวน 16 เสยีง, ไมอนุมัต ิไมม,ี งดออกเสียง 

1 คน (ประธาน)(รอยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายนวพัฒนฯ , นายวันชนะฯ , นางสาวพัชรีฯ , นายบุญทรงฯ , 

นายสามารถฯ ไมอยูในที่ประชุม) 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ผมขอพักการประชุม 20 นาทีครับ 

 

- พักการประชุม  20  นาท ี- 

 

เริ่มประชุมตอเวลา 11.10 น. 

 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่อยูในที่ประชุมแหงนี้แลว มี

จํานวน 17 ทาน ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถือวาครบองคประชุม บัดนี้ถึงเวลาตามที่ทานประธานไดนัดหมาย

แลว ลําดับตอไปนี้ ผมขอเรยีนเชิญทานประธานดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระตอไปครับ  

 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันใน

ปงบประมาณพ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสน

แปดหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสน

แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

 นางสาวดวงเดอืน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรนีครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566    

จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

เจ็ดรอยบาทถวน)  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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  ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จํานวน 18 รายการ เปนเงนิจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาครุภัณฑ      

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก     

จํานวน 18 รายการ เปนเงนิจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)    

เหตุผล 

      เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการพาณิชย งบลงทุน 

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) ในคราวการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 แต

เนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งครุภัณฑ

ดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการจัดหาตอไป เพื่อรองรับการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขององคกร ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกัน

เงินตอสภาเทศบาลนครลาํปางตอไปอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายการที่เสนอขออนุมัตกิันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ 

1.  เครื่องคอมพวิเตอรแมขาย แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 130,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

130,000 บาท 

2.  เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน 1 ชุด  เปนเงนิ  20,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  จาํนวน 3 ชุด  เปนเงนิ  60,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 2 ชุด  เปนเงนิ 40,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 1 ชุด เปนเงิน  20,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 40,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด จํานวน 1 ชุด เปนเงนิ 20,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 5 ชุด เปนเงนิ 100,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

300,000 บาท 

3. เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     จํานวน 10 ชุด  เปนเงนิ 240,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     จํานวน   1 ชุด  เปนเงนิ   24,000  บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานการศกึษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ จํานวน   1 ชุด  เปนเงนิ   24,000  บาท (สํานักการศกึษา)  

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห  จํานวน 1 ชุด เปนเงนิ  24,000  บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 48,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม)  

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จํานวน 1 ชุด  เปนเงนิ 24,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 48,000 บาท (สํานักชาง) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ 48,000 บาท (สํานักชาง) 

480,000 บาท 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ 

4. เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ  64,000 บาท (สํานักปลดัเทศบาล)   

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ  64,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 2 ชุด เปนเงนิ  64,000 บาท (สํานักชาง) 

192,000 บาท 

5. เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 24,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 24,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา จํานวน 9 เครื่อง เปนเงนิ 216,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 24,000 บาท           

(กองสวัสดกิารสังคม)  

288,000 บาท 

6. คอมพวิเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 19 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท    แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 7 เครื่อง  เปนเงนิ 161,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ   23,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ   23,000 บาท (กองการเจาหนาที่) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ  23,000 บาท (กองคลัง) 

- แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน 3 เครื่อง  เปนเงนิ 69,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 23,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 23,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จาํนวน 3 เครื่อง  เปนเงนิ 69,000 บาท (สํานักชาง) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง จาํนวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 23,000 บาท (สาํนักชาง) 

437,000 บาท 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ 

7. อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบ NAS จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน 1 ชุด เปนเงนิ 35,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

35,000 บาท 

8. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ตู แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตู  เปนเงนิ 18,000 บาท (กองคลัง) 

18,000 บาท 

     9. เครื่องพมิพแบบฉีดหมกึพรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา จํานวน 6 เครื่อง เปนเงนิ 24,600 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 4,100 บาท (กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 4,100 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห  จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 4,100 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 4 เครื่อง เปนเงนิ 16,400 บาท (สํานักชาง) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 2 เครื่อง เปนเงนิ 8,200 บาท (สํานักชาง) 

61,500 บาท 

10. เครื่องพมิพเลเซอร หรอื LED ขาวดํา ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 2 เครื่อง เปนเงนิ 17,800 บาท (กองคลัง) 

17,800 บาท 

11. เครื่องพมิพเลเซอร หรอื LED ส ีชนดิ Network แบบที่ 1 (20 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 11,000 บาท (กองคลัง) 

11,000 บาท 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ 

12. เครื่องพมิพ Multifunction แบบฉีดหมกึพรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ (Ink Tank Printer) จํานวน 34 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท แยกดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 14 เครื่อง เปนเงนิ  112,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน   2 เครื่อง เปนเงนิ    16,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน   1 เครื่อง เปนเงนิ     8,000 บาท (กองคลัง) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน 4 เครื่อง เปนเงนิ 32,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 2 เครื่อง  เปนเงนิ 16,000 บาท (กองคลัง) 

- แผนงานการศกึษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 8,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา จํานวน 5 เครื่อง เปนเงนิ 40,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานการศกึษา งานศกึษาไมกําหนดระดับ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 8,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 8,000 บาท (สํานักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง เปนเงนิ 16,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 1  เครื่อง  เปนเงนิ 8,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

272,000 บาท 

13. เครื่องพมิพ Multifunction เลเซอร หรอื LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 10,000 บาท แยกดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 10,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

10,000 บาท 

14. เครื่องพมิพ Multifunction เลเซอร หรอื LED ส ีจํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 16,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 16,000 บาท (สํานักชาง) 

32,000 บาท 
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ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ 

15. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 6 เครื่อง เปนเงนิ 162,000 บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ จาํนวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท (กองยทุธศาสตรและงบประมาณ) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท (กองคลัง) 

- แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา จาํนวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 27,000 บาท (สํานักการศกึษา) 

- แผนงานการศกึษา   งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศกึษา จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงนิ 27,000 บาท (สาํนักการศกึษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการทองถ่ิน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท   

(สํานักการศกึษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข จาํนวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 2 เครื่อง เปนเงนิ 54,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 4 เครื่อง  เปนเงนิ 108,000 บาท (สํานักชาง) 

แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 27,000 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

 

540,000 บาท 
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16. เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 52 เคร่ือง ๆ ละ 5,700 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป จํานวน 17 เคร่ือง  เปนเงนิ 96,900 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)      

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถติแิละวิชาการ จํานวน 2 เคร่ือง เปนเงนิ 11,400 บาท (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา จาํนวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 5,700 บาท (สํานักการศึกษา) 

- แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงนิ 17,100 บาท (สํานักการศึกษา) 

- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 5,700 บาท (สํานักการศึกษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 2 เคร่ือง เปนเงนิ 11,400 บาท (สํานักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 5,700 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงิน 17,100 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 5,700 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 5,700 บาท (สํานักชาง) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 2 เคร่ือง เปนเงิน 11,400 บาท (สํานักชาง) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห จํานวน 2 เคร่ือง เปนเงิน 11,400 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 9 เคร่ือง เปนเงิน 51,300 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน จํานวน 7 เคร่ือง เปนเงนิ 39,900 บาท (กองสวัสดกิารสังคม) 

296,400 บาท 

17. เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 2 kVA จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 11,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1 เคร่ือง  เปนเงิน 11,000 บาท (กองคลัง) 

11,000 บาท 

18. เคร่ืองสแกนเนอร ขนาด A3 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 125,000 บาท แยกดังน้ี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 125,000 บาท(สํานักชาง) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 125,000 บาท (สํานักชาง) 

250,000 บาท 

 รวมเปนเงนิจํานวน 3,381,700 บาท 

 

   



 
 

 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน              

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ        

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยเวลาหนึ่งป...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน   

คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาว

ขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธาน

ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เรื่องขอเท็จจริงที่อยากจะขออนุญาตอภิปราย เปนการสอบถามไปยังกองชาง

นะครับ ในรายการที่ขอเสนออนุมัติกันเงินตอเทศบาลนครลําปางขอที่ 18 สวนตัวไมไดติดอะไรกับเรื่อง

อุปกรณทั้งหลาย จะมีแตเพียงแคขอ 18 ที่มีขอสงสัย ที่อยากไดคําตอบ ในเรื่องของเครื่องสแกนเนอร 

ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 125,000 บาท คําถามที่ผมอยากจะตั้งคอืวา ผมไมเคยเห็นเครื่อง

สแกนเนอรขนาด A3 ในราคาแสนกวาบาท ซึ่งโดยปกติทั่วไปแลวตามทองตลาด ที่เปนแบรนดทั่วไป 

ขนาดเครื่องสแกนเนอรขนาด A3 อยูที่ประมาณสามพันกวาบาท จนถึงหมื่นกวาบาท สอบถามเฉย ๆ 

นะครับ ถาจะเปนเครื่องแสกนเนอร ขนาด 24 นิ้วหรือเปลาที่ทางโยธาจะพูดถึง ขนาด A0, A1, A2 พวกนี้

หรอืเปลา อยากจะสอบถามตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

38 
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นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง จริง ๆ ผมก็ไมทราบรายละเอียดที่มาของราคานะครับ 

เครื่องสแกนเนอรที่ทานสมาชิกสภาฯ กรณฐพรครองภพฯ ไดสอบถามมา ก็ขออนุญาตทานผูอํานวยการฯ 

วัชรพงศ หรอืผูอํานวยการฯ เอกรัตน เปนผูตอบครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  เชิญ นายวัชรพงศ  วงศชุมภู  

นายวัชรพงศ  วงศชุมภู  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง เรียนทานประธานทีเ่คารพ 

กระผม นายวัชรพงศ  วงศชุมภู  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง ในสวนของครุภัณฑ เครื่อง

สแกนเนอรของสํานักงานของสวนควบคุมการกอสราง เราตองใชในการสแกนแบบแปลนนะครับ ซึ่งใน

สวนนี้ของเรายังไมมี จึงตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตัวนี้ขึ้นมาตามมาตรฐานครุภัณฑ จะมีบางสวน 

อยางเชน เครื่อง port ที่ราคาเกินแสน ซึ่งบางรายการไมมีในมาตรฐานครุภัณฑก็ตองดําเนินการจัดซื้อ

ตามทองตลาด ซึ่งคณะกรรมการของเราก็ไดดําเนนิการในการสบืหา และหาคูเทยีบแตละรานคาที่นํามา

ตัง้ในงบประมาณในสวนนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ถาสามารถถายเอกสาร หรือ

สามารถนํามาไดทัน ก็ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถายเอกสารมาใหไดไหมครับ มีทานใดจะอภิปรายอีก

หรอืไมครับ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ 

นายกรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธาน

ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม กรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เทาที่ไดฟงมา ผมเขาใจถึงเจตนาของทางโยธานะครับ วาตองการใชเครื่อง

สแกนเนอรแบบไหน แตทีนี้ในเนื้อหาของเอกสารที่สงมาใชคําวา เครื่องแสกนเนอร ขนาด A3 ผมมองวา

ถาใชคําพูดในแงนี้อาจจะเปนเรื่องอีกแลว ที่ผมพูด ผมกําลังพูดในฐานะที่ผมเปนสมาชิกเทศบาล

นครลําปาง ผมไมไดพูดในฐานะที่เปนสมาชิกสภา Facebook ที่มีอะไรก็ไปพูดกันขางนอก พูดบน 

Facebook เรียกใหคนเขามาเขาใจผิดอะไรกันหรือเปลา ดังนั้น ผมอยากจะสอบถามตรงนี้วา คําตอบที่

ผมอยากจะทราบคือ เราใชคํานี้จริง ๆ หรือวาเครื่องสแกนขนาด A3 ในราคาแสนกวาบาท หรือวา

จริง ๆ แลวควรจะเปนคําวา เครื่องสแกนขนาด A0,A1 หรอืวา 24 นิ้วมากกวาครับผม ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอบคุณนะครับที่กรุณาไดใหขอสังเกต รายละเอียดตรงนี้

ในความเขาใจของผม ผมคดิวา นาจะเปนเครื่องสแกนหรือวาเครื่อง port มากกวานะครับ (นายวัชรพงศฯ : 

เครื่อง port ครับ) ถาอยางนัน้คอื เครื่อง port ขนาด A3 ครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ถาเปนเครื่อง port ก็นาจะ

เปนไปไดนะครับ เพราะฉะนั้นการอภิปรายในญัตตินี้ขอจบเพียงเทานี้นะครับ ตอไปผมจะขอมติที่

ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตต ิขอ 5.6 สมาชิกทานใดอนุมัตใิหกันเงิน

คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณพ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหกันเงนิฯ จํานวน 19 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหกันเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณพ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,381,700 บาท (สามลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) จํานวน 19 เสียง ไมอนุมัติ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิ ไดกอหนี้ ผูกพันใน

ปงบประมาณพ.ศ. 2566 จํานวน 18 รายการ เปนเงินจํานวน 3,381,700 บาท (สามลานสามแสน

แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) จํานวน 19 เสียง, ไมอนุมัติ ไมมี, งดออกเสียง 4 คน (ประธาน, 

นายณัฐกติติ์ฯ , นายเกษมฯ , นายสุคนธฯ)  

 

 5.7 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเ งิน แตยังมิไดกอหน้ีผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 3,400,000 บาท (สามลาน

สี่แสนบาทถวน)  
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบกิจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอ

ญัตตคิรับ 

 นางสาวดวงเดอืน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

เทศบาลนครลําปาง เปนเงนิจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน)  

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565               

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566             

ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาล      

นครลําปาง เปนเงนิจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภา

เทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกอง

ยุทธศาสตรและงบประมาณ  รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาล

นครลําปาง เปนเงนิจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป               

เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางได ร ับอน ุม ัต ิให โอนลดเง ินงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการติดตั้งระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 3,400,000 บาท (สามลาน

สี่แสนบาทถวน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 5 

ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินในคราว



42 
 
ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2565 แตเทศบาลนครลําปางยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

และราคากลาง ซึ่งรายการดังกลาวยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไป เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหการปฏบิัตงิานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ เทศบาลนครลําปางจงึขออนุมัติขยายเวลา

เบกิจายเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางอกีหนึ่งป  

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบกิจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา

ทองถิ่น...”  

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงิน คาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน 

แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  รายการติดตั้ง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 3,400,000 บาท 

(สามลานสี่แสนบาทถวน) 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จวิะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานสภาที่เคารพ

และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ใน

ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนคร

ลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงิน

จํานวน 3,400,000 บาท โครงการนี้ทางฝายบริหารก็ไดยื่นเพื่อขอใหสภาอนุมัตขิองป พ.ศ. 2565 ซึ่งยัง
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ไมไดทํา ก็มาขอกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไมไดทําก็จะขอกอหนี้ผูกพันอีก ซึ่งปนี้นาจะ

เปนปสุดทายแลวนะครับที่จะขอกันเงินไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2561 ในขอ 59 วรรคสอง กําหนดวา “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว 

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมไิดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายไดไมเกิน

อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น” อันนี้ก็เปนที่เขาใจตามเอกสารที่สมาชิกสภาฯ ไดรับและไดศึกษานะครับ แตผม

ติดใจอยูนิดหนึ่งครับ เทาที่ทราบ เขาเรียกคณะอะไรของจังหวัด คณะเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอรหรือ

สารสนเทศอะไรของจังหวัด ผมจําไมได เขาจะมกีารประชุมทุก 3 เดอืน ประชุม 1 ครัง้ วากําหนดราคากลาง 

ราคาจะเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน ทีนี้งบประมาณที่เราตั้งไวตั้งแต พ.ศ. 2565 มาใชป 2567 ก็ 3 ป ราคา 

3,400,000 บาท ยังจะใชไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไหม ซึ่งเหตุผลของฝายบรหิารที่ขอยื่นเขามาวา 

เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง ทํานาน

เกินไปไหมครับ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ซึ่งกองเดิมเรียกวากองอะไรนะครับ   ผมจําไมได 

เปลี่ยนเปนกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 3,400,000 บาท จะยังใชไดอยูหรือไมครับ ถายังยืนยัน

งบประมาณ 3,400,000 บาท ราคาไมได ตองไปลดสเปค ก็จะเกิดปญหาขึ้นมาอีก ซึ่งฝายบริหาร

สามารถทําไดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบรหิาร 

นายกติต ิ จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ที่ทานไดกรุณาอภิปรายใหความเห็น

เมื่อสักครู คือเครื่องวัสดุประเภทคอมพิวเตอรจะตองใหทางคณะกรรมการ ICT จังหวัด ซึ่งสวนใหญ

คณะกรรมการ ICT จังหวัดก็เปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น จะมีปญหาตรงที่วา ไมได

ประชุมทุก 3 เดอืน คอื ถาเขาพรอมเขาก็นัด บางทเีขาก็ไมไดนัด บางทกี็เกนิ 3 เดอืน อยางที่เราทราบวา 

ประเภทวัสดุของเครื่องคอมพิวเตอรการสื่อสารทั้งหลาย เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก บางทีเราทําไปแลว 

คณะกรรมการ ICT จังหวัดเขาก็ไมไดประชุม บางทเีปน 5 – 6 เดอืนนะครับ เวลาประชุมทสีเปคก็เปลี่ยน 

เวลาสเปคเปลี่ยนราคาก็เปลี่ยน ก็เลยเปนปญหาคาราคาซัง ซึ่งเคยเรียนและแจงกับทางจังหวัดไปดวย 

แจงไปถงึระดับบนกวานัน้วา เปนปญหาเรื่องนี้ที่ขอใหชวยแกไข แตก็ยังไมไดมกีารแกไขลงมา แตอยางไร

ก็ตาม ก็เปนระเบยีบที่วา ในเมื่อเรายังไมสามารถจัดซื้อได ก็ตองไปทําเรื่องกันเงินงบประมาณ และก็ทํา

ใหถูกตองตามระเบยีบ พอสเปคเปลี่ยนก็ตองทํา TOR ใหม ก็ขออนุญาตช้ีแจงสัน้ ๆ ตามนี้ครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  รอยเอกศักดิ์ชัยฯ ครับ ตรงนี้

เปนขอจํากัดของเราเองที่ตองไปอาศัยคณะกรรมการ ICT จังหวัด ซึ่งก็ไมมีความแนนอนที่จะมาประชุม 

แลวนาน ๆ ครั้งที่บางทีก็อาจจะเลยเวลาไป แลวราคาก็เปลี่ยนนะครับ ไมมีทานใดจะอภิปรายแลว

นะครับ ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.7 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภา

เทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกอง

ยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาล

นครลําปาง เปนเงนิจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

จํานวน 15 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหขยายเวลา

เบกิจายเงนิฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหขยายเวลา

เบิกจายเงินฯ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหขยาย

เวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติให     

กันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 

3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) จํานวน 15 เสยีง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาครุภัณฑของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารเทศบาลนครลําปาง เปนเงินจํานวน 3,400,000 บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) จํานวน 15 เสียง, 

ไมอนุมัติ ไมมี, งดออกเสียง 8 คน (ประธาน, นายณัฐกติติ์ฯ , นายเกษมฯ , นายสุคนธฯ , นายสุบินฯ , 

นายนวพัฒนฯ , นางสาวมทรีาฯ และนายภัทรฯ)  
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5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหน้ีผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,733,000 บาท 

(เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 9,733,000 บาท (เกาลาน

เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ  

 นายกติต ิ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบกิจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565    

กรณสีภาเทศบาลนครลําปางอนุมัตใิหกันเงิน แตยังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566                

ของสํานักชาง จํานวน  3  โครงการ เปนเงนิจํานวน 9,733,000 บาท  (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่น  

สามพันบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติต ิจวิะสันตกิาร  รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสํานักชาง จํานวน  3  โครงการ เปนเงินจํานวน 9,733,000 บาท  (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่น         

สามพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

สํานักชาง  จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 9,733,000 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสาม

พันบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป 
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เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสภา

เทศบาลนครลําปางไดอนุมัตใิหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตัง้จาย

เปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง ซึ่งสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติ    

ใหกันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2565       

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2565 แตเทศบาลนครลําปางยังมิไดดําเนินการกอหนีผู้กพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566      

ตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน ซึ่งโครงการดังกลาวยังมีความจําเปนตองที่จะตองดําเนินการตอไป เพื่อให

การจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจและหนาที่ของเทศบาลนครลําปางเปนไปอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกหนึ่งป 

รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

กรณีไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันเงินเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565) 

1 อุตสาหกรรมและ

การโยธา/        

งานกอสราง 

งบลงทุน/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงทางเทาถนนพระบาท ตั้งแต

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลอง

ชลประทาน 

 

4,733,000 

 

อยูระหวางการทบทวน

ราคากลาง รอบที่ 2 

กรณีไดรับอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กันเงินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565) 

2 อุตสาหกรรมและ

การโยธา/       

งานกอสราง 

งบลงทุน/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางปายช่ือถนน ปายบอกทางแยก 

และปายบอกสถานที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

    

2,000,000 อยูระหวางการทํา  

ประชาวจิารณในระบบ

สารสนเทศของกรม

กรมบญัชีกลาง 

3 อุตสาหกรรมและ

การโยธา/        

งานกอสราง 

งบลงทุน/คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงสะพานแขวนขามแมน้ําวัง 

บรเิวณเหนอืฝายน้ําลนเฉลมิพระเกยีรต ิ(เขื่อน

ยาง) 

 

3,000,000 อยูระหวางการทบทวน

ราคากลาง รอบที่ 2 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,733,000  
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ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 

วรรคสอง “กรณเีมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิได

ดําเนนิการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงินไดไมเกนิอกีหนึ่งปตอสภาทองถิ่น...”   

                 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่ออนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินคาที่ดนิและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณสีภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติให

กันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน

จํานวน 9,733,000 บาท  (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาว

ขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายหรอืไมครับ เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานชิกุล 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ดิฉันมีคําถามและก็สงสัยอยูนิดหนึ่งนะคะ จะฝากทานประธานไปยังทานผูบริหารและเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของในสวนของการกันเงินลําดับที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสราง/งบลงทุน/  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงทางเทาถนนพระบาท ตั้งแต

ถนนไฮเวยลําปาง-งาว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน งบประมาณ 4,733,000 บาทนั้น เหตุผลที่แจงวา

อยูระหวางการทบทวนราคากลางรอบที่ 2 ตรงนี้อยากจะทราบรายละเอียดมากกวานี้คะ เพราะวา

เนื่องจากโครงการนี้รูสึกจะผานสภาฯ ไปตั้งแตป พ.ศ. 2565 ซึ่งนับตั้งแตตอนนั้นกันเงินมาแลว 1 ครั้ง 

อันนี้จะเปนครั้งที่ 2 ทีนี้นับตั้งแตที่โครงการนี้อนุมัติออกมาเปนเวลา 2 ปกวาแลว ซึ่งอยูระหวางการ

ทบทวนราคากลางรอบที่ 2 แลวโครงการอื่น ๆ ที่ไดกันเงินผานไปแลว แลวที่ไดอนุมัติผานกันไป จริง ๆ 

เปนโครงการของป พ.ศ. 2566 และขอกันเงิน อันนี้ดิฉันก็พอจะทราบไดวาทําไมทันจริง ๆ แตวา

โครงการนี้ 2 ปกวาแลวยังอยูในระหวางทบทวนราคากลางรอบที่ 2 คอือยากทราบที่มาที่ไปและเหตุผล
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วาทําไมโครงการนี้ถึงไมสามารถดําเนินงานไดสักที แลวอีกเหตุผลหนึ่งก็คือวา เนื่องจากโครงการนี้

มีการอนุมัติผานสภาฯ ไป ชาวบานทางชุมชนของเขต 4 ชุมชนพระบาทสนามบินรับรู เขาก็เฝารอ

โครงการนี้มาตลอดซึ่งดิฉันเวลาลงพื้นที่จะโดนสอบถามตลอดวา ตรงนี้เมื่อไหรจะทํา เมื่อไหรจะเสร็จ 

ดฉิันจะไดเอาคําตอบไปฝากกับชาวบานดวย ขอบคุณคะ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานอื่นจะอภิปรายหรือไม

ครับ ไมนะครับ เชิญ ฝายบรหิาร 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง สําหรับโครงการปรับปรุงทางเทา

ถนนพระบาท ตั้งแตถนนไฮเวยลําปาง-งาว จนถึงถนนเลียบคลองชลประทาน งบประมาณ 4,733,000 บาท 

เทาที่ผมทราบนะครับ ที่ตั้งงบประมาณไวตอนนั้นเสร็จแลวไปสํารวจออกแบบนาจะมีการปรับขนาด

ความกวางของฟุตบาทรวมถึงเปลี่ยนวัสดุที่จะใชทําพื้นผิว ทําใหราคากลางนาจะลดลง ผมทราบ

เบื้องตนอยางนี้นะครับ แตรายละเอยีด ขอใหผูอํานวยการฯ วัชรพงศ ใหรายละเอยีดเพิ่มเตมิครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายวัชรพงศ วงศชุมภู 

นายวัชรพงศ  วงศชุมภู ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง เรียนทานประธานที่เคารพ

และผูรวมประชุมทุกทานครับ กระผม นายวัชรพงศ  วงศชุมภู ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

ประเด็นโครงการของถนนพระบาท คือ ครั้งแรกจะเปนในสวนของการปรับแบบอยูนิดหนึ่งครับ 

เพราะวาในดานของการกอสรางครัง้แรก เราดีไซนออกมาเปนฟุตบาทที่ปูกระเบื้อง แลวก็เนื่องดวยเปน

ปญหาหนางานของชุมชนอยูนดิหนึ่ง จึงปรับมาเปนคอนกรตีพมิพลาย แลวตรงนี้ทําใหราคาเปลี่ยนแปลง

ไปนดิหนอย เราทบทวนแบบนะครับ ครัง้ที่ 2 คอืในสวนของการดําเนนิการหนางาน สวนโยธาของเราได

ลงพื้นที่แลวก็ไดตีเสนจราจร แลวก็แกไขปญหาเฉพาะหนาไปบางสวน เราก็เลยปรับแบบงานตรงนี้ออก 

งบประมาณของโครงการเลยเปลี่ยนแปลงไปนิดหนอย ซึ่งครั้งแรกเราไดดําเนินการแบบแปลนแลวก็

ประมาณราคา ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามระเบยีบพัสดุไปเรยีบรอยแลวนะครับ มีผูประกอบการเสนอ

ราคา 2 ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลไดดําเนินการตามระเบยีบ ปรากฏวาทั้ง 2 ราย คุณสมบัติ

ไมผานในสวนของผลงานประเภทเดียวกัน จึงทําใหโครงการนี้ตกไปกอน แลวก็กลับมาทบทวนราคาอกี

ครั้งหนึ่งเนื่องจากราคากลางเกิน 1 เดือน หลังจากทบทวนราคากลางเรียบรอยแลว เราก็จะไดนําเสนอ

ใหทางพัสดุดําเนนิการจัดซื้อจัดจางเปนคราวตอไปครับ ประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

  นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวสรัญญา เจนวานชิกุล 
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นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวสรัญญา เจนวานชิกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ในสวนตรงนี้คือจริง ๆ แลว ลึก ๆ อาจจะยังไมคอยเขาใจนะคะ ก็จะขอสอบถามกับผูอํานวยการนอก

รอบก็ไดคะ เพราะวารายละเอยีดจรงิ ๆ อาจจะมสีวนลกึกวานี้ ขอบคุณคะ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ก็ขอใหทางฝายบริหารดูแล 

เรงรัดโครงการนี้เปนกรณีพิเศษนะครับ ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว 

ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.8 สมาชิกทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 9,733,000 บาท (เกาลาน

เจ็ดแสนสามหมืน่สามพันบาทถวน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินฯ 

จํานวน 16 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหขยายเวลา

เบกิจายเงนิฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหขยายเวลา

เบิกจายเงิน ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหขยาย

เวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ 

เปนเงนิจํานวน 9,733,000 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) จํานวน 16 เสียง ไมอนุมัติ 

ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักชาง จํานวน 3 โครงการ เปนเงนิจํานวน 9,733,000 บาท (เกาลาน

เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) จํานวน 16 เสียง, ไมอนุมัติ ไมมี, งดออกเสียง 5 คน (ประธาน ,

นายนวพัฒน , นายภัทรฯ , นายสุบินฯ , นางสาวมทีราฯ) (นายณัฐกิตติ์ฯ , นายเกษมฯ ไมอยูในที่

ประชุม) 
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5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดนิและสิ่งกอสราง โครงการ

ปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงิน

จํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.9 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณ

หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท 

(สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลาน    

เกาแสนเกาหมื่นบาทถวน)  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสน

เกาหมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 

อาคาร 2 เปนจํานวนเงิน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่งการโอนงบประมาณ

ดังกลาว เปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น 
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เหตุผล 

ดวยหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 ปจจุบันสภาพฝาเพดานโดยรวม

คอนขางเกา ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และโสตทัศนูปกรณลาสมัย ไมสามารถรองรับเทคโนโลยีใน

ยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ พื้นหองปูดวยพรมทําใหเปนแหลงสะสมของฝุนละออง ประกอบกับ

บริเวณพื้นที่โดยรอบ ไดแก หองปฏิบัติงาน โถงทางเดิน บันได คอนขางมืดและคับแคบ เอกสารจํานวน

มากไมมีที่จัดเก็บ ทําใหสภาพแวดลอมโดยรวมไมเปนระเบียบเรียบรอยและไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนนิการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่ออํานวย

ความสะดวกดานการประชุมสภาและสรางสภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน แต

เนื่องจากเทศบาลนครลําปางไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงจําเปนตองโอนลดเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตัง้จายเปนรายการใหม รายละเอยีดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ และ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมเปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท  

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนคร

ลําปาง ชั้น 2 อาคาร 2 โดยทําการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง หองปฏิบัติงาน โถง

ทางเดิน หองเตรียมอาหารวาง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดาน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ

โสตทัศนูปกรณ รื้อถอนพรมพื้น กรุผิวพื้นใหม ติดตั้งเฟอรนิเจอรบิวอิน พรอมตกแตงภายใน รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 370 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานกอสรางและแบบแปลนที่

เทศบาลนครลําปางกําหนด เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        

พ.ศ. 2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่น” 
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ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 

(สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามหลักการ

และเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญ นายภัทร  โลหิตกาญจน 

         นายภัทร  โลหิตกาญจน  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายภัทร โลหติกาญจน สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตติ

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนโครงการปรับปรุงบริเวณหอง

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 ผมขออนุญาตเรียนทานประธานอยางนี้ครับ ผมขอยก

เอาเหตุผลในญัตติที่ฝายบริหารไดนําเสนอเปรียบเทียบกับขอเท็จจริง ซึ่งปจจุบันสภาพฝาเพดาน

โดยรวมคอนขางเกา ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และโสตทัศนูปกรณลาสมัยไมสามารถรองรับได 

ในเมื่อเรามองดวยตาเปลา เช่ือวาทานที่อยูในหองนี้ก็นาจะทราบดีวา แอรเย็นอยู เมื่อกี้ก็มีการปรับลด

นะครับ และหนาจอคอมพิวเตอรแตเดิมก็มีการตั้งอยูในโตะสมาชิกแตละทานครบหมด แลวก็มีการ

ปรับปรุงครั้งหนึ่งแลว เมื่อติดตั้งจอเราก็จะเห็นทั้งขางหนาและก็ขางหลัง สภาพโดยรวมผมสัมผัส

ทางตาแลว ผมเห็นวาสภาพมันยังดีอยู โดยเฉพาะในหองนี้ พรมที่เราเดินกัน แลวก็โตะก็สภาพดี ไมคก็

ยังเสียงดัง พูดกันรูเรื่องไดชัดเจนนะครับ ซึ่งในอดีตผมไดเคยสอบถามเจาหนาที่ฝงตรงขามหองประชุม

หองที่เจาหนาที่ทํางาน ซึ่งสภาพแอรเกาจริงนะครับ แลวก็ตูเก็บเอกสารไมเพียงพอ ซึ่งเราทําแบบนี้ได

ไหมครับ เราจัดซื้อจัดจางพัสดุเพียงบางสวนเทาที่จําเปนเทานั้น ก็นาจะเพียงพอ ซึ่งถาเรามาดูเหตุผล 

แลวก็ยกมาเพื่อที่จะปรับปรุงหองทัง้หมด ปหนึ่งม ี365 วัน ซึ่งผมคดิวา เราทัง้สมาชิกทัง้หองทัง้ผูบริหาร

เราจะไดมานั่งรวมกันในหองนี้ปหนึ่งอยางมากก็ 10 วัน ซึ่งถาเรานํางบประมาณไปทําที่จําเปนจริง ๆ 

เงนิที่เหลอืก็อาจจะตกเปนเงินสะสมไป ใชไปเทาที่จําเปนและคุมคาจริง ๆ นะครับ ผมฝากวาเปนไปไดไหม

วาเรามาปรับใหม หรอืจัดซื้อเฉพาะที่จําเปนและซอมแซมสวนที่เสยีหายจรงิ ๆ ไดนะครับ ขอบคุณครับ 
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           นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มทีานอื่นจะอภปิรายอกีหรอืไม

ครับ เชิญ รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจส ี

          รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม รอยเอกศักดิ์ชัย  หงษใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

ญัตตินี้คือ ญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จาย

เปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท พูดงาย ๆ คือ 

ปรับปรุงหองสภานะครับ ผมอยูสภาเทศบาลนครลําปาง เปนสมาชิกสภาตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถงึปจจุบัน 

ก็ไดเห็นหองประชุมสภา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน ครั้งนี้นาจะเปนครั้งแรกที่มีการปรับปรุงใหญ 

ดวยงบประมาณถึง 4,990,000 บาทนะครับ กอนหนานี ้แคปรับโนนปรับนี ่น ิด ๆ หนอย ๆ ใช

งบประมาณไมเยอะ แตผมวาเปนเรื่องดีครับ เพราะวา สภาแหงนี้เวลามีการมาศึกษาดูงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไมวาเทศบาล ไมวาหนวยงานตาง ๆ ก็เปนหนาเปนตาของเทศบาลนครลําปาง 

งบประมาณของเราก็ 7-8 รอยลาน สภาพสภาของเราเปนแบบนี้หรือ เปรียบกับเราเปนเศรษฐ ีแตบาน

ซอมซอ ก็เปนหนาเปนตาของเทศบาลเรา ดีครับจะไดปรับปรุงใหญ ๆ สักครั้งหนึ่ง ดวยความเปนคําวา 

เทศบาลนครลําปาง ซึ่งในประเทศไทยมีอยู 30 กวาแหง สมัยกอนมแีค 24 แหง เช่ือไหมครับวาไปดูงาน

เทศบาลตาง ๆ เมื่อ 15 ปที่ผานมา ของเราสวยที่สุดครับ สงางาม จําลองมาจากสภาผูแทนราษฎร แต

ติดใจนิดหนึ่งครับ ตามแบบแปลนการปรับปรุงหองประชุมสภานี้นะครับ ในแบบที่ 2 ที่มีเกาอี้น่ัง มาดู

หองประชุมมทีี่นั่งประธาน มทีี่นั่งฝายบรหิาร แตตดิใจตรงหองประชุมสมาชิกสภาฯ ที่เราใชเปนทีป่ระชุม

คณะกรรมการตาง ๆ การประชุมกรรมการแปรญัตต ิกรรมการศกึษาเรื่องโนนเรื่องนี้ที่แตงตั้งโดยสภาฯ 

ไมเปนสัดเปนสวน หองประธานก็อยูนี่ ผมวานาจะเปนสัดเปนสวนของคณะกรรมการคณะตาง ๆ ที่มี

การประชุม ผมดูแลวการปรับปรุงหองพนักงานอยูรวมกันหมดเลย ดูตามแบบ ไมเปนสัดเปนสวน 

อยางหองเครื่องเสยีงก็ไมรูวาอยูตรงไหน ไมไดแจงในแบบแปลนวาหองควบคุมเสียงอยูตรงไหน หองน้ํา

หองอะไรก็ไมนาจะมีปญหา หองประชุมคณะกรรมการก็ไมไดเปนสัดเปนสวนแบบเดิม มาอยูรวมกัน

หมด สมมุติคณะกรรมการแปรญัตติฯ กําลังถกเถียงกันในบางเรื่องบางราวอยู ใครจะเขามาติดตองาน

ตรงสภาฯ ก็ตองผานตรงนี้หมดหรือครับ ฝากทานประธานถึงฝายบริหารวา แกไขใหเปนสัดเปนสวน

ไดไหมครับ แตหองประธานสภาฯ ไมมีปญหา เปนหองสวนตัวของทาน ก็เปนสัดเปนสวนอยู นอกนั้นก็

อยูรวมกันหมด ผมอยากจะนําเสนอทานประธานวา จะแกไขตรงนี้ใหเปนสัดเปนสวนไดไหม ขอบคุณครับ 

          นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นางสาวมทรีา สัทธาธกิ 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ในโครงการนี้ 

ดิฉันก็อยากจะถามผานทางทานประธานฝากไปทางทานผูบริหารวา โครงการนี้คุมคาหรือไมนะคะ 

ประการที่ 2 หากไมทําการแกไขปรับปรุงแลวจะมีผลเสียตอผูใชสถานที่อยางไร โดยสวนตัวจะมองวา
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โครงการนี้ไมคุมคาคะ เพราะวาจากการใชงานก็เพื่อใหสมาชิกเขารวมประชุมสภาฯ เทานั้นและ

ประชาชนทั่วไปก็ไมไดมาใชประโยชนในสวนของหองประชุมตรงนี้ดวยเลย แลวโครงการนี้ใชงบประมาณ

มาก ถึงแมวาหองเราจะมีสภาพที่ดูเกา บางอยางอาจจะเสียหายแตก็ยังซอมแซมไดคะ แลวบางอยาง

จริง ๆ ก็ยังใชไดสมบูรณครบถวน ไมไดดูวาทรุดโทรมขนาดนั้น อาจจะดีกวาเทศบาลนครบางที่ดวย     

ที่ไดเคยเห็นมานะคะ โตะก็ไมไดเรียบรอยเทาของเราเลย ดิฉันมองวา หองประชุมไมไดกอใหเกิดความ

เสยีหายตอสมาชิก ตอผูเขารวมประชุม ณ หองแหงนี้เลยนะคะ มันยังใชไดสมบูรณครบถวน พวกเรานั่ง

ประชุมอยู พวกเราก็ไมไดมีความรูสึกวา อยู ๆ ฝาเพดานตกลงมา อยู ๆ น้ําซึมเขามาในพรม ก็ไมไดมี

ความเสียหายตรงนั้น เรายังประชุมไดปกติเหมือนเดิม แลวในแตละปดิฉันมองวามีการประชุมเพียงแค

ไมกี่ครั้งคะ ซึ่งนับครั้งไดเลย ผิดกับอีกหองหนึ่ง ซึ่งดิฉันยอมรับวาอยากจะใหทําการปรับปรุง คือหอง

ของพนักงาน เจาหนาที่ที่เปนหองประสานงานทุกวันนี้ ซึ่งหองตรงนั้นมีเจาหนาที่ทํางานทุกวันคะ และก็

เปนผูที่ไดใชงานในหองนั้นอยางจริง ๆ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะใชในครั้งนี้ 4,990,000 บาท เรา

ควรจะประหยัดไดคะ และก็นําไปใชใหเกิดประโยชนในดานอื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับเทศบาลของเรา

ตอไปคะ เพราะงบประมาณที่จะปรับปรุงหองสภาฯ ดิฉันเห็นวาไมเหมาะสม ไมเกิดประโยชนกับ

ประชาชนสวนใหญ จงึขอไมอนุมัตคิะ 

          นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมี 

ผมจะขอใหผูบรหิารช้ีแจงนะครับ เชิญ นายสุรพล ตันสุวรรณ 

  นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครลําปาง     

ก็ขออนุญาตทานประธานนะครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ ไดแสดงความคิดเห็น ผมขอเรียนวาผมเขามาที่

สภาแหงนี้ตั้งแตป 2535 ผมมองในหองนี้นะครับ มคีนผมขาวนั่งอยูขางหลังคนหนึ่ง คอื คุณวไิล วงศพรม 

ที่ตอนนัน้ก็อยู ผมเขามาปรากฏวาหองนี้ก็มีอยูแลว สรางประมาณป พ.ศ. 2533 สมัยทานเรอืง เขื่อนแกว 

เปนนายกเทศมนตรีเมืองลําปาง หองสภาแหงนี้เปนที่ภาคภูมิใจอยางมากของจังหวัดลําปางเลย เพราะ

เปนหองสภาที่ครบถวน สมบูรณแบบ และก็เปนตนแบบขององคกรปกครองทองถิ่นอื่น ๆ ที่นําไปเปน

ตนแบบในการทําหองประชุมสภา หลังจากนั้นมาหองนี้เราไมใชเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลนะครับ 

ที่ผานมามกีารตั้งสภาเยาวชน สภานักเรยีนและเยาวชน มาขอใช และเราก็ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด 

สภาผูสูงอายุตอนเริ่มกอตั้งก็เคยใชหองประชุมแหงนี้ อันนี้ขอเรียนวาเราไมไดใชเฉพาะการประชุม

สมาชิกสภาเทานั้น และก็บริเวณโดยรอบไมวาจะเปนหองประชุมกรรมการ หองประชุมสมาชิกสภา 

หองทํางานของทานประธานสภา เอกสารเหตุผลก็ระบุวา โถงทางเดินก็ดี บันไดก็ดี บริเวณหองทํางาน

ของพนักงานเจาหนาที่ก็ด ีเราก็ปรับปรุงพรอม ๆ กัน โดยอางวาระบบเทคโนโลยเีมื่อกี้ก็มกีารทักทวงวา

ระบบเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนา ล้ําหนาไปเยอะ ที่ทานเห็นนี้มันยังคงรูปรางสวยงาม ใชงานไดปจจุบัน

นะครับ แคแตงหนาทาปากแคนั้นเอง ขอเรียนนะครับ แตวา ผมเปนหวงเหมือนทานสมาชิกสภาพูด

ขึ้นมาเมื่อสักครูวา สักวันฝาเพดานจะลงมาไหม อันนี้โครงสราง 30 กวาปแลวนะครับ อันนี้เราควรที่จะ
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ปรับปรุง อันนี้ดวยความเปนหวงจริง ๆ นะครับ พรม ตอนนี้สมาชิกบางทานก็อยูในสถานประกอบการ 

โรงแรม ที่พัก หอพัก พรมเลิกใชกันแลว เพราะวาเปนสิ่งสะสมเช้ือโรค อาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ

นะครับ ทานประธานก็คงจะทราบดีนะครับ หลาย ๆ อยางตองมีการปรับปรุง ผนังที่เห็นรอบ ๆ ขาง

สวนใหญเปนผนังเบา โครงสราง 30 ปตองทําการรื้อ ปรับปรุงใหมแนนอนนะครับ และที่สําคัญทาน

สมาชิกหลาย ๆ ทานใหความเปนหวงเกี่ยวกับที่ปฏบิัติหนาที่ของเจาหนาที่ หองเก็บเอกสาร หองที่วาจะ

เช่ือมโยงกัน เรื่องของการสื่อสารระบบเทคโนโลยใีหม ๆ ตาง ๆ นี้ ขอเรยีนวาขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให

ความเปนหวงผานทานประธานสภาฯ วา การใชงบประมาณควรใชอยางคุมคา แตในที่ทํางานของเรา

เปนที่ประสานงานในที่จะประชุมกรรมการ เปนที่จะเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหขอมูลเกี่ยวกับสภาในการ

ดําเนินการกิจการของสภาและกิจการของเทศบาลนั้นก็มีความสําคัญเหมือนกัน นาจะสําคัญที่สุด

ดวยซ้าํไป ในสวนนี้ก็ขอเรียนวา ทางเราไมไดแคตกแตงเพื่อความสวยงาม เราทําโครงสราง ปรับปรุง ไมวา

เรื่องไฟสองสวางอะไรตาง ๆ ก็จะใชเทคโนโลยีการประหยัดไฟ เรื่องเครื่องเสียงเห็นแลววาขอเชิญ

เจาหนาที่มาใหขอมูล ไมค ใชไดบางใชไมไดบาง ตรงนี้ก็เปนขอเสียหาย ถาปรับปรุงแลวผมเชื่อวา

ทุกอยางจะราบรื่น และก็เปนหนาเปนตาของเทศบาลนครลําปาง และพวกเราตอไป ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ทานสมาชิกสภาฯ ศักดิ์ชัย 

ถามวา อยากไดหองประชุมเล็ก ที่นั่งประชุมสัก 7-8 คน สามารถทําใหไดไหมครับ 

 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครลําปาง ในแบบนี้ก็จะมีหองประชุม 

แตหองประชุมทุกวันนี้ เราทราบดีวา การปรับหองประชุม เปนหองประชุมเล็กหรือเปดเปนหองประชุม

ใหญที่ใช partition ในสวนนั้นปรับแกไดไมมีปญหา สัดสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนหองโสต หองที่จะควบคุม

เครื่องเสยีง แสงสวางอะไรตาง ๆ คอื สามารถที่จะปรับแบบไดโดยไมมกีารใชงบประมาณเพิ่มเตมิครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญนายสมหมาย พงษไพบูลย 

นายสมหมาย  พงษไพบูลย  สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนประธานที่เคารพและ

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

อยากจะเสริมนิดหนอยครับทานประธานครับ จากกรณีที่หองประชุมสภาของเราที่เชิญคณะกรรมการ

ชุมชนเขามารวมประชุม จากการที่ผมไดทราบ สอบถามไดวาเวลามีการประชุมสภาทําไมทุกทาน

ไมมารวมประชุมดวยอะไรดวยครับ เขาตอบผมมาวา หองประชุมของเราแออัดไปหนอยนะครับ มานั่ง

ดานหลังเฉพาะเจาหนาที่ก็จะเต็มแลวนะครับ เขามาน่ังดานหลังก็อาจจะแออัดไปหนอย ก็อยากจะฝาก

ถึงประธานสภาใหขยายกวานี้อีกหนอย เพราะวาทางชุมชนก็อยากจะมานะครับ บางทานยังไมรูเลยวา

สมาชิกสภาทําหนาที่อะไร ถาเขามาประชุมดวย เราไมตองอธิบายวาสมาชิกสภาเราทํางานอะไรบาง    

ก็เปนหวงตรงนี้ครับ ก็อยากจะฝากใหฝายบริหารพิจารณา เผื่อคณะกรรมการที่จะสนใจเขาไปรวม

ประชุม ขอบคุณมากครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมมีทานใดจะอภิปรายอีก

นะครับ ตอไป ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.9 

สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง ชั้น 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสน

เกาหมื่นบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหโอนลดเงนิงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหมฯ จํานวน 20 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหมฯ จํานวน 2 เสียง 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหโอนลด

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 

(สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) จํานวน 

20 เสียง ไมอนุมัต ิ2 เสยีง นอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณ

หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 (สํานักปลัดเทศบาล) เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท 

(สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) จํานวน 20 เสียง, ไมอนุมัติ จํานวน 2 เสียง (นายภัทรฯ และ

นางสาวมทีราฯ) งดออกเสียง 1 คน (ประธาน)  

 

5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการ

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) 

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการเครื่อง

โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

 นางสาวดวงเดอืน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรตทิุกทาน ดฉิัน นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท   

(สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติต ิ จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท 

(สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงนิจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน)          

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกลาวเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น 

เหตุผล 

                 ดวยงานประชาสัมพันธ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบในการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่เปนอุปกรณชวยการ

ปฏิบัติงานดานการผลิตสื่อที่สามารถทํางานรวมกับแอปพลิเคช่ันในการสรางสรรคสื่อ การตกแตงภาพ 

การทํากราฟฟกตาง ๆ ไดโดยไมตองถายโอนขอมูล ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

และสามารถเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานแพลตฟอรมตาง ๆ ที่เปนสื่อสังคมออนไลนได

อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั ้น จึงมีความจําเปนตองจัดหาเครื ่องโทรศัพทเคลื ่อนที ่เพื ่อใชในการ

ปฏิบัติงาน แตเนื่องจากเทศบาลนครลําปางไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว จึงจําเปนตองโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียด

ดังนี้ 
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     โอนลด 

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบดําเนนิงาน คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบรกิาร รวมเปนเงนิจํานวน 33,900 บาท  

     โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

                แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพัน

เการอยบาทถวน) รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

พ.ศ. 2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่น” 

                 ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพจิารณาอนุมัตโิอนลด      

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน 

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงนิจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพัน

เการอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง กอนที่จะใหสมาชิกสภาฯ ได

อภิปรายในญัตตนิี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเตมิ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรตทิุกทาน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขออนุญาตนําเรียนช้ีแจงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการจัดหาโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหทาน

สมาชิกไดใชประกอบการพิจารณาในญัตตินี้นะครับ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือที่ มท 

0808.2/ว 7181 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 กําหนดหลักเกณฑการติดตั้งและการเบิกคาใชจายบริการ

เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม โดยในสวนที่เกี่ยวของกับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดกําหนดไวในขอ 2.2 

“ผูมีสิทธิใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคม มีดังนี้  2.2.1 ผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น 
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รองผูบริหารทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น 

ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

พนักงานสวนทองถิ่นที่มีตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาหนวยงานตามโครงสรางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละรูปแบบ ซึ่งไดแก สํานัก กอง เปนตน  2.2.2 พนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น

นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 2.2.1 ลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหาร

ทองถิ่นที่จะอนุมัติใหมีสิทธิใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคม โดยใหพิจารณาตามความจําเปน 

เหมาะสม เพื่อประโยชนของทางราชการ และคํานงึถึงสถานะการเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ”   

ดังนั้น จึงขอนําเรียนช้ีแจงหลักเกณฑดังกลาวขางตนผานทานประธานไปยังทานสมาชิกสภาฯ เพื่อใช

ประกอบในการพจิารณาญัตตนิี้ตอไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได

ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อใหการพิจารณาญัตตินี้ เปนไปอยางละเอียด รอบคอบ เปนไป

ตามขอระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑการติดตั้งและการเบิกคาใชบริการเครื่องมือสื่อสารและ

โทรคมนาคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จึงขอใหผูบริหารช้ีแจงเพิ่ม

วา ในการจัดหาครุภัณฑรายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาว ไดจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงใด หรอื

ผูใด และกรณดีังกลาวมเีหตุผลความจําเปน อยางไรครับ เชิญ ฝายบรหิาร 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง  

ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องของการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีความจําเปนมากในยุคปจจุบัน เปน

อุปกรณในการผลิตสื่อ การจัดซื้อมาจะตองมีผูดูแล รับผิดชอบ เพราะวาอุปกรณชนิดนี้อาจจะเปนช้ิน

เล็ก แตทัง้นี้ทัง้นัน้ ตามระเบยีบที่ทางเลขาสภาไดช้ีแจงวา จะตองมผูีดูแลรับผิดชอบ ดังนัน้ ในสวนตรงนี้ 

ขอแจงวา ผูที่รับผิดชอบเครื่องโทรศัพทเคลื่อนทีน่ี้ คอื หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวชิาการคะ 

นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในสวนของผม ในฐานะสมาชิกสภาฯ 

ก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมไปยังผูบริหารในเรื่องโทรศัพทเคลื่อนที่นะครับ คือบางสวนการงานมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี ซึ่งผมสํารวจแลวก็ยังไมมีใช โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่จะตองติดตอกับ

ประชาชนในเหตุการณตาง ๆ ที่จะตองติดตอเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน กองสาธารณสุข บางครั้ง

มีเหตุโรคระบาดที่ชาวบานโทรมา และเราตองโทรกลับ บางชวงเวลามีการติดตอมาก และเจาหนาที่

บางทานจะตองเสียเงินสวนตัวในการใชโทรศัพทมือถือโทรกลับไป ซึ่งก็ทราบวาเปนการใชเงินจํานวน

มากเหมือนกันนะครับ ก็ขอฝากหัวหนาสวนการงาน ผูอํานวยการสํานักตาง ๆ สํารวจในงานของตัวเอง 

ถามคีวามจําเปนกข็อใหจัดหาไวดวย เพราะในระเบยีบกฎหมายไดเปดชองให สวนเจาหนาที่ของสภาเอง

ก็ม ีแตคดิวาคงไมจําเปน เพราะเราไมไดมีงานที่ตองติดตอกับภายนอกมาก ก็ใชโทรศัพทสวนตัวไปกอน 

ในญัตตนิี้มสีมาชิกทานใดจะอภปิรายหรอืไมครับ ไมมนีะครับ เมื่อไมม ีผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ และ

ผมพิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.10 สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณ



61 
 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการ

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) 

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหมฯ จํานวน 22 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมอนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหโอนลดเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหมฯ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหโอนลด

เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน           

คาครุภัณฑ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอย

บาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) จํานวน 22 เสียง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงนิ

จํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) จํานวน 

22 เสียง, ไมอนุมัติ ไมมี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน)  

 

5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้ง

บรเิวณวงเวียนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้ง

บรเิวณวงเวยีนหนาสถานรีถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

 นายกติต ิ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหนาสถานี

รถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหนา

สถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด 

หลักการ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลําปางในการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุด

ตดิตัง้บรเิวณวงเวยีนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด ใหอยูในความดูแลของเทศบาลนครลําปาง 

เหตุผล 

 ดวยนายนิมิตร  จิวะสันติการ มีความประสงคมอบสิ่งกอสรางรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้ง

บริเวณวงเวียนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด ใหแกเทศบาลนครลําปาง เพื่อใหเกิดความ

เดนสงา สวยงาม สงเสริมการทองเที่ยว เขากับอัตลักษณวิถีชีวิตของชุมชนสบตุยซึ่งเปนยานคาขายของ

คนไทยที่มีเชื้อสายจีน ตลอดจนใหสอดคลองกับการปรับปรุงถนนประสานไมตรีของเทศบาลนคร

ลําปางใหเปนไชนาทาวนเมอืงลําปาง โดยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรูปปนมังกรของเทศบาลนคร

ลําปาง ไดทําการตรวจสภาพและรายงานผลการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

1. รูปปนมังกรเปนปูนปนโครงเสริมเหล็ก พันรอบฐานไฟเบอรกลาส ลักษณะเปนรูป

โขดหินทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4.00 เมตร ความสูงจากฐานถึงสวนหัวรูปปนมังกร

ประมาณ 5.00 เมตร ดานลางฐานโครงไฟเบอรเสริมดวยเหล็ก H-Beam ขนาด 100 x 100 x 10 มลิลเิมตร  

2. รูปปนตัวมังกรเปนปูนปนรอบโครงเหล็กที่ดัดเปนรูปเหมือนตัวมังกร ขนาด

เสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 0.40 เมตร 

3.  ตัวมังกรตดิเกล็ดเซรามคิโดยรอบ 

4. น้ําหนักของรูปปนตัวมังกรและโครงสรางฐานไฟเบอรกลาส มีน้ําหนักประมาณ 

4 ตัน ซึ่งพื้นโครงสรางวงเวยีนหนาสถานรีถไฟเดมิมคีวามม่ันคง แข็งแรง สามารถรับน้ําหนักได 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 56 (8)  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2782 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบุวา “กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยงานการบริหารราชการ

ทองถิ่น หรือใหสิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมี

ภาระตดิพัน หนวยการบรหิารราชการทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรอืสทิธินัน้ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากสภาหนวยการบรหิารราชการทองถิ่น และเปนไปตามระเบยีบอื่นที่เกี่ยวของ...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง  เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 

1 ชุด ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา   

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงช่ือ)    กติติ จิวะสันตกิาร    ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ฝายบริหารมีรูปภาพแสดง

ใหดูหรือไมครับ เชิญ ฝายบริหาร 

 นายกติต ิ จิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขออนุญาตแสดงภาพนะครับ เปน

โมเดลที่หลังจากทําเสร็จจะเปนลักษณะนี้นะครับ เปนตัวมังกรพันโขดหิน พนดวยสีทอง ติดเกล็ด

เซรามคิครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  สมาชิกทุกทานไดเห็นแลว

นะครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุม

นะครับ และผมพิจารณาดูแลว ครบองคประชุม ในญัตติ ขอ 5.11 สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ

การรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด โปรด

ยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ใหความเห็นชอบในการ

รับมอบฯ จํานวน 15 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานใดไมเห็นชอบในการรับมอบ

รูปปนมังกรฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมเห็นชอบในการรับมอบฯ ไมมี 

นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ใหความเห็นชอบ

ในการรับมอบรูปปนมังกรพรอมชุดติดตั้งบริเวณวงเวียนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด 

จํานวน 15 เสียง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบในการรับมอบรูปป นมังกรพรอมชุดติดตั้ง

บรเิวณวงเวยีนหนาสถานีรถไฟนครลําปาง จํานวน 1 ชุด จํานวน 15 เสยีง, ไมเห็นชอบ ไมม,ี งดออกเสียง 

8 คน (ประธาน, นายณัฐกิตติ์ฯ , นายเกษมฯ , นายสุคนธฯ , นายสุบินฯ , นายนวพัฒนฯ , นางสาวมทีราฯ 

และนายภัทรฯ)  

 

ระเบยีบวาระท่ี  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอื่น ๆ 

มสีมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม เชิญ นางรัญจวน คําพชัิย 

นางรัญจวน คําพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางรัญจวน คําพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง ดิฉัน

มีเรื่องที่จะขอฝากทานประธานไปยังผูบริหาร เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ของทางเทศบาลที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยขอยกตัวอยางในเรื่องของโครงการปรับปรุงถนนและทางเทาในเขตเทศบาลนครลําปาง

ของเรา กอนที่จะมีการสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจาง ดิฉันอยากจะใหแจงกับผูรับจางใหใสใจรายละเอียด

เล็ก ๆ นอย ๆ ระหวางการทํางานดวย เพราะปญหาที่ตามมาเกิดขึ้นกับชาวบานนะคะ ตัวอยางเชน 

การราดยางถนนที่ทําใหเกดิทางตางระดับ เปนปญหาการเขาออกบาน บางจุดเปนแองน้ําขัง ไมทราบวา

เกิดจากสาเหตุอะไร แตกอนหนานี้ก็ไมเคยเปน การราดทับปดปากบอทอระบายน้ํา รองระบายน้ําตาง ๆ 

ทําใหน้ําระบายไมได และที่สําคัญการขุด เจาะ หลุม บอตาง ๆ ที่เกดิจากการทํางาน เมื่อการดําเนนิงาน

ยังไมแลวเสร็จ ควรจะมีระบบในเรื่องของความปลอดภัย อุปกรณตาง ๆ ที่จะนํามาใชในพื้นที่ เพื่อลด

การเกดิอุบัตเิหตุ เชน ไฟกระพรบิ รถเข็น ไฟหมุน ปาย กรวยตาง ๆ ตัง้ไวใหเห็นเดนชัด พื้นที่ดําเนินงาน

ก็ถือเปนพื้นที่อันตรายไวกอน เนื่องจากทําใหผูขับขี่และคนเดินถนนตองพบกับสภาพทองถนนหรือ

ทางเทาที่เปลี่ยนไป การปองกันยอมดีกวาการแกไขนะคะ ความสวยงาม การพัฒนาไมมีใครไมชอบ 

ไมมใีครไมตองการ แตถามาพรอมกับปญหาและความยุงยากในการใชชีวิตประจําวันปกต ิถงึแมจะเปน

เพียงสวนนอย ซึ่งมันก็จะเปนเสียงตําหนิแทนเสียงช่ืนชม ก็ขอฝากทานประธานไปยังผูบริหารและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชกิสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขออนุญาตแสดงภาพขึ้นจอครับ (ประธาน : อนุญาตครับ) ขณะนี้เรื่องน้ํากําลังฮิตนะครับ แตละขอมูล

แตละโครงการอาจจะเอาขอมูลไมถูกตองไปพูดนะครับ ทําใหทางเทศบาลและฝายบริหารอาจจะ

เสียหายนะครับ ภาพนี้ก็เปนภาพชุมชนบานดงมอนกระทิง ใกลบานผมเอง มีสมาชิกบางทาน เอาไปพูดวา 

ขนาดหนาบาน สท. ยังมีน้ําทวม ทําไมไมดําเนินการ ทั้ง ๆ ที่เปนถึงฝายบริหาร อันนี้ชาวบานเขาบอก



65 
 
ผมเองนะครับ มีสมาชิกบางทานอาจใหขอมูลไมถูกตองวาเราดําเนินการไปบาง แลวเปนหมูบาน

บานดงมอนกระทงิ เปนโครงการของหมูบานจัดสรร เจาของโครงการเขาฉลาดมาก เขาไมไดจดทะเบยีน

เปนหมูบานจัดสรร เขาขายพื้นที่ เพราะฉะนั้นการที่เขามอบใหเทศบาลเราไมมีกฎหมายควบคุมเขา คือ

เอาทอระบายน้ําแค 25 เซนติเมตร เอาไปใส เลยทําใหเกิดปญหานี้ ฝนตกมาหนัก ๆ ก็ระบายไมทัน แต

ทั้งนี้ทั้งนั้น จากการที่ผมสัมผัสดูแลวก็คือน้ํารอการระบาย ตอนนั้นที่มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน

ผมก็เชิญทานนายกฯ อาจารยนิมิตร จิวะสันติการ เขาไปรวมประชุมดวย ก็อธิบายแนวทางการ

แกปญหา เรื ่องนี ้ไมใชเปนเรื ่องเล็ก ๆ นะครับ คือจะตองไปบูรณาการใหมทั ้งหมูบานเลย วางทอ

ระบายน้ํากันใหมและก็ผันน้ําออกใหเร็วที่สุด เราทํางานกันตลอดเวลาครับ อยากชี้แจงวาสมาชิก

บางทานเอาไปพูด อยากใหทานรูวาเราทํางานตลอดเวลานะครับ ภาพตอไป คือ บานดงมอนกระทิง 

โซน 3 ซอย 4/2 ในซอย 4/2 ไมมีทอระบายน้ําครับ คือจะมีบานหลังนี้หลังเดียวอยูในซอยนี้ สมัยกอน

ยังไมมีการขุดทั้ง 2 ฝงเลย น้ําก็เออไปที่อื่น แลวมีรองระบายน้ําสาธารณะอยูดานหลัง ก็ยังพอบรรเทา

ไปได แต ณ วันนี้ทั้ง 2 ฝง เหลือแตถนน ก็มีน้ําขังอยูตรงนี้ แลววันนั้นประสานเจาหนาที่เขาไปชวย

ดําเนินการหาแนวทางแกไข เจาหนาที่ก็เขาไป แตวาไดไปฟงคําพูดของบางทานที่ไมเขาใจ ก็เลยตอง

ถอนกําลังออกมา อันนี้เราดําเนินการอยูนะครับ เมื่อสักครูผมก็ยังปรึกษาทานรองฯ สุรพลฯ วา เรา

จะไปแกไข อะไรยังไงกัน เราก็ไดคําแนะนําวา เรานาจะขุดรองน้ํามาใหใกลที่ระบายน้ํามากที่สุด เพราะ

ทอระบายน้ําอยูอีกฝงถนน แตบานนี้อยูดานขวามือเรา แตทอระบายน้ําอยูซายมือ เพราะฉะนั้น เรา

จะตองขุดมาใกล ๆ เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา แตทั้งนี้ทั้งนั้น ซอย 4/2 นี้ ผมก็จะเรงทางฝายบริหารให

บรรจุเขาในแผน และตัง้เปนงบประมาณครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ ฝายบริหาร 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรยีนทานประธานที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรต ิกระผม นายกติต ิจวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี

นครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ฟงสมาชิกเลาใหฟง ของ สท. รัญจวนก็

ยอมรับวาเปนขอบกพรอง จุดบกพรองซึ่งผมจะไดกําชับทางสวนของผูควบคุมงานของสํานักชาง รวมถงึ

ไดทําความเขาใจของผูรับจางที่มาทํางานใหเทศบาลนครวา ในการทํางานใหมีความรอบคอบ ปลอดภัย 

เช็ค ทดสอบกอนที่จะหมดเวลางานทุกเย็นก็ควรจะตองมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย เราคิดกัน

เลน ๆ วาขนาดทําถนนลาดยางกับฟุตบาทถนนทิพยชางยังขนาดนี้ เรานึกภาพไมออกเลยวา ถาทอ

ระบายน้ําอยางของโยธาขุดเขาไป 2 ปเศษ 3 ป จะเกิดอะไรขึ้นทั้งเมือง ขอบคุณนะครับที่กรุณา

คอมเม  นตมา ผมยืนยันวาจะกําชับอยางที่เรียนนะครับ  ของทานสมหมายผมก็จะเรงเรื่องโครงการให

บรรจุอยูในแผน ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานสมาชิกทุกทานครับ 

ปลายเดือนนี้เราจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทานที่มีคําถามก็ขอใหตั้งเปนกระทูถามมานะครับ เพราะ

การเขียนเปนกระทูจะเปนการประหยัดเวลา และทานผูบริหารก็สามารถที่จะตอบไดตรง ไดชัดเจน 

การถามในวาระอื่น ๆ นี้ ผมจะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะเรงดวน เรื่องฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกอนหนานี้

ไมนาน แบบนี้นะครับ แตถาทั่ว ๆ ไปก็จะขอความรวมมือทําเปนกระทูถาม เพราะถาเรามีคําถามที่

หลากหลาย ผมเช่ือวาผูบริหารก็ไมไดมีขอมูลเหมอืน google ที่ถามได ตอบได เพราะฉะนั้นก็ตองมีเวลา

ใหเจาหนาที่ในการที่จะรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะไดคําตอบที่ตรงและถูกตอง ไมมีทานใดที่จะอภิปราย

หรือสอบถามแลวนะครับ วันนี้เราก็ประชุมกันมา ไดใชเวลาการประชุมมานานพอสมควร และเราก็ได

ดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่มารวมการประชุมในครั้งนี้ 

ขอปดประชุมครับ  

  

เลกิประชุม  เวลา 13.05 น. 

 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ  คุรุภากรณ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําป 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 
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